
     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยทีส่อง  ครั้งที่สอง  ประจ าปีพุทธศักราช  2562 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562  เวลา  10.00  นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
**************************************** 

ผู้มาประชุม 

1.  นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2.  นายอัมรินทร์  มณีรัตน์   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
3.  นายเสน่ห์  ปัญญาดี   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
4.  นายสมนึก  ใจจักร์   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
5.  นางทรงศร ี  คมข า   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งที่ 2 
6.  นายสะอาด  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งที่ 3 
7.  นายวัชรพงศ์  ปิโย   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
8.  นายสิทธิการ   หวันแก้ว  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งที่ ๕ 
9.  นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งที่ 7 
10.  นายอ าพล  เวียงสิมา  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอพาน  เขตเลือกตั้งที่ 1 
11. นายสวัสดิ ์   แสงบุญ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอพาน  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
12. นางอิสราง  อุดม   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอพาน  เขตเลือกตั้งที่ 4 
13. นายบัณฑิต   สุรินเปา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
14. นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกตั้งที่ 1 
15. นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
16. ว่าที่ ร.ต.จีรศักดิ์ จูเปาะ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกตั้งที่ 1 
17. นางสาวอัญรัตน์ จอมวุฒิ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกตั้งที่ 2 
18. นางสาวอมรรัตน์ รัตนาชัย   ส.อบจ.ชร. อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 
19. นายสมเพชร วงษา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกตั้งที่ 1 
20. นายบุญตัน  เสนค า   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกตั้งที่ 1 
21. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกตั้งที่ ๒  
22. นายสมชาต ิ ขวัญชัย    ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ลาว  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
23. นายฑราวุธ  กันทะเขียว  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอขุนตาล  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
24. นายปภาน  นัยติ๊บ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 
25. นายคณิสร  จันทราพูน  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอดอยหลวง  เขตเลือกตั้งที่ 1 
26. นายประสิทธิ์ ท้าวชัยมูล  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอป่าแดด  เขตเลือกตั้งที่ 1 

ผู้ลาประชุม 
1. นายชัยยนต ์  ศรีสมุทร  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกตั้งที่ 1 
2. ส.ต.ต.ชมชาต ิ กัปปะหะ  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกตั้งที่ 3 
3. นายสุวัฒน ์  ตระกูลโรจน์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งที่ 1  
4. นายฉัตรชัย  อภิสุนทรกุล  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 
                                                               /ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเทอดเกียรติ  สุกใส  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่         
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2. นางนุชนารถ   วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3. นายบรรเจิด   ภูสมศรี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
4. นายสมศักดิ์           ไชยชมภู  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
5. นางสาวไพรวรรณ์  อารีย์  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน  
      ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
6. นางศศิธร   ดวงใจประเสริฐ ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
7. นางสาวยุพเรศ  กันทวี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายศราวุธ   สุตะวงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอบจ.เชียงราย 
9. นายบุญสม   ฤกษ์อุดม ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 
10. นายนรินทร์   หล้าตัน  ผู้อ านวยส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
11. นายประจวบ  สายเมืองนาย หัวหน้าฝ่ายส ารวจ 
12. นายไพรัช   โจลัตสาห์กุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
13. นางสาวพิมณพรรธน์  จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางสายสมร   ชื่นใจ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
15. นางจิตรา     กาวี  หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ. 
16. นางสาวสุพิน  สมบูรณ์ชัย หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
17. นางสาวอัมไพวรรณ์  มณี  หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
18. นางสาวปราณปรียา  โพธิเลิศ  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
19. นางสาวบุญญาพร  นาคนิล  หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
20. นายปกาสิต   มณีลังกา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
21. นางสาวอโนชา  ค าสุทธิ  หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
22. นางรัชนี   ชูบุบผา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
23. นางสาวชฎากาญจน์  สุรินทร์  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
24. นายอดิศร   กาจินา  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียน 
25. นายณรงค์ศักดิ์  ขันทะ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
26. นางสาวจุฬาลักษณ์    ณ เชียงตุง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
27. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยลังกา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
28. นางสาวเสาวนีย์  ปินค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
29. นางสาวรัชนีกร    ชัยสนิท  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
30. นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยศรีสวัสดิ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
31. นายศุภโชติ   หอมนาน ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
32. นางสาววลัยพรรณ  ยอดสาแล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
33. นายเกียรติศักดิ์  กลิ่นหอม พนักงานขับรถยนต์ 
34. นายเกรียงไกร  วันไชยธนะวงศ์ คนงานทั่วไป 

         /33. นายสงกรานต์... 
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33. นายสงกรานต์  แก้วหลวง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
34. นางสาวศิริพร  สุขสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
35. นางสาวเรณ ู  เหมมั่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
36. นายวรคิด   สุริค า  นักวิชาการวัฒนธรรม 
37. นายกัมพล   ค าเคน  นักสันทนาการช านาญการ 
38. นายเอกสิทธิ์  สวัสดิ์นที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
39. นางสาวเกศริน พนารังสรรค์ หัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

จังหวัดเชียงราย 
40. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ดาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
41. นายณธพล   มูลรัตน์  อุปนายกสมาคมนักข่าว 
42. นางสาวณัฐศิชญา  บัวดง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
43. นางสาวญาดา  คชาชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
44. นางวันนิดา   คีลาวงค์  เจ้าพนักงานธุรการ 
45. นางสาวประภาพรรณ พลเยี่ยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
46. นางสาวพัชน ี  นามเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
47. นายณัฐพงศ์   ไชยชมภู  คนงานทั่วไป 
48. นายธนกฤต   อินจา  ผู้สื่อข่าว 
49. นางปัทมา   สมประสงค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
50. นางสาวสุมิตรา  ค าผกา  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
51. นายวิโรจน ์   วงศ์ใหญ่  ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ 
52. นางปุณยาพร  บ าเหน็จ  ประชาชน 
53. นางนุชนาฎ   โพธามูล  ประชาชน 
53. นายมานพ   อุบลรัตน์ นายกสมาคมนักข่าว 
54. นางณัฎยา   เพ็ชรตรา ประชาชน 
55. นางราตรี   มโนเรือง ประชาชน 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายสมนึก  ใจจักร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมครับ เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป 
เทียน  บูชาพระรัตนตรัยครับ เชิญครับ 

 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน ท่านปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมได้นับองค์ประชุม ครบองค์ประชุม ก่อนจะด าเนินการตามวาระ  ขอเชิญเลขานุการสภา 
ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
   

/นายสมนึก... 
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นายสมนึก  ใจจักร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่สอง ประจ าปีพุทธศักราช  2562 
ด้วยมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี

พุทธศักราช 2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562  ได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๒3 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สองประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖2 ในวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖2 เวลา  10.00  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  
20  เดือนกันยายน  พุทธศักราช 2562  ลงชื่อ นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1. เรื่อง  การด าเนินโครงการในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2507  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 
2. ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 17.00 นาฬิกา  ณ ห้องอาหารเอกโอชา ก็เรียนเชิญ   
ทุกท่านนะครับ   

 

ระเบียบวาระท่ี  2  ญัตติ    ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ  
                                  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563  
                                  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (วาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3) 

สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันอังคารที่  13  สิงหาคม  
2562  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   ซึ่งสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบ รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ ในวาระท่ี 1 แล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 2 การแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติครับ 

 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ดิฉันนางอทติาธร  วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เขต 2 อ าเภอเทิง  
ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พุทธศักราช  2563   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และทางสภาองค์การ
บริการส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีมติให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

/รายจ่าย… 
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 พร้อมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือด าเนินการในขั้นแปรญัตติ  ตามกระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รับเรื่องการแปรญัตติดังกล่าว             
ในระหว่างวันที่  14 –  16  สิงหาคม  2562  โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้เสนอ   
ค าแปรญัตติ (ลดงบประมาณ) จ านวน  70  โครงการ และมีการเสนอค าแปรญัตติ (เพ่ิมงบประมาณ หรือเพ่ิมเติม
โครงการ)  จ านวนทั้งสิ้น  13  โครงการ 
 ในการนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ผู้เสนอค าแปรญัตติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เข้าชี้แจงหรือแถลงรายละเอียดต่างๆ
เพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่  20 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แต่ด้วยเกิดเหตุอุปสรรคปัญหา ในการเตรียมความพร้อมของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย  ไม่สามารถจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล            
ร่างโครงการพัฒนา ประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบโครงการพัฒนา  หรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ ได้ทัน      
ทางคณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีหนังสือจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 51002.1/179 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจในการ
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้อธิบาย
ถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนถึงรายละเอียดการชี้แจงประกอบเอกสาร ซึ่งจ าเป็นต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือให้ทันต่อการน าส่งรายละเอียดเอกสารต่างๆ ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ในการพิจารณาตัดสินใจ ต่อกระบวนการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ก าหนดการประชุมพิจารณา ไว้ในวันที่ 28  สิงหาคม 2562 แต่
ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  หรือตัวแทนที่ได้รับ
มอบหมายยังไม่สามารถส่งรายละเอียดข้อมูล หรือเอกสารประกอบต่างๆได้ทัน ทั้งนี้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จึงมีมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่  28  สิงหาคม  2562  
เพ่ือเลื่อนการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกไป โดยได้
ก าหนดนัดหมายการประชุมเพ่ือพิจารณา ในวาระดังกล่าวใหม่เป็นวันที่  20 กันยายน  2562  โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการรวบรวมค าแถลงชี้แจงรายละเอียด  และข้อมูลเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่  13  กันยายน  2562   

ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีหนังสือก าหนดนัดหมายให้  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเข้าชี้แจงแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติเพ่ิมเติม ในวันที่ 3 – 10 กันยายน 2562 แต่การด าเนินการจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล และเอกสาร
ประกอบต่างๆ ในการเข้าแถลงชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ของฝ่ายบริหาร ก็หาได้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ไม่ คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้มีหนังสือทวงถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย หนังสือเลขที่ ชร 51002.1/223 เรื่อง ขอส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประกอบการพิจารณา และทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รับหนังสือตอบกลับจาก นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หนังสือเลขที่ ชร 51004/4169 แจ้งเหตุขัดข้องต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
สาเหตุที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่สามารถจัดส่ง
รายละเอียดข้อมูลตลอดจึงเอกสารประกอบในการพิจารณา ของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยเหตุผล
เนื่องจากจากเอกสารที่ขอรับดังกล่าว ต้องผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร   

/ประกอบกับ… 
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ประกอบกับเอกสารที่ขอรับมีปริมาณมาก ต้องคัดแยกเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือถ่ายเอกสารและรับรอง
ส าเนา  จึงท าให้ไม่สามารถส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ภายในเวลาที่ก าหนดและ
ได้แถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อมาว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จักได้จัดให้มี
การประชุมของคณะกรรมการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13 
กันยายน 2562 และก็ยังมิได้แจ้งผลการพิจารณา ของคณะกรรมการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รับทราบผลการพิจารณา  ตลอดจนถึงยังไม่สามารถจัดเตรียมรายละเอียด
ข้อมูล ร่างโครงการพัฒนาประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบโครงการพัฒนา หรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ ได้       
ในการนี้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงมีมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ในวันที่  20  กันยายน  2562  เพ่ือเลื่อนการพิจารณาร่า งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ออกไป โดยได้ก าหนดนัดหมายการประชุมเพ่ือพิจารณา ในวาระดังกล่าวใหม่เป็น
วันที่  26 กันยายน  2562  โดยก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการรวบรวมค าแถลงชี้แจง
รายละเอียดและข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  24  กันยายน  2562 
ทั้งนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ก็ยังไม่
สามารถจัดส่งรายละเอียดข้อมูล ร่างโครงการพัฒนา ประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบโครงการพัฒนาหรือ
เอกสารประกอบอื่นๆ ได้  

คณะกรรมการแปรญัตติ มีความเห็นร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า  เห็นสมควรที่จะพิจารณาลงมติ
ความเห็นต่อโครงการพัฒนาในร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ยื่นเสนอแบบแปรญัตติฯ ไว้ต่อคณะกรมการแปรญัตติฯ 
โดยอาศัยรายละเอียดข้อมูล  และเอกสารประกอบเท่าที่มีอยู่ เป็นฐานในการพิจารณาตัดสินใจ ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติ ใคร่ขอกราบอภัยต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน ที่ไม่
สามารถจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล  ตลอดจนถึงเอกสารประกอบในการพิจารณาของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเกิดอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ีได้กล่าวรายละเอียดไว้ในเบื้องต้น  
 ทั้งนี้  เพ่ือให้ทันท่วงทีต่อการเข้าถึงงบประมาณ ของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ในการ
ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ ในหลายๆ ด้านของพ่ีน้องประชาชนที่จ าเป็นเร่งด่วน อันจะพึง
ได้รับการบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทางคณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีความ
จ าเป็นและใคร่ขอสรุปผลพิจารณาการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้ 
 1. บัญชีรายชื่อโครงการซึ่งมีการเสนอแปรญัตติ   (ลดงบประมาณ)  จ านวน  70 โครงการ             
ดังรายละเอียดเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1 ) 
 2. บัญชีรายชื่อโครงการซึ่งมีการแปรญัตติ (เพ่ิมงบประมาณ /หรือเพ่ิมเติมโครงการ) จ านวน  13  โครงการ 
ดังนี้  
    2.1 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านท่าข้าม  หมู่ที่ 4  ต.หล่ายงาว  –  หมู่ที่  3  
ต. ม่วงยาย อ. เวียงแก่น จ.เชียงราย งบประมาณ 3,000,000.- บาท 
    2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิไล หมู่ 7 ต.ห้วยซ้อ บ้านหลวง หมู่ 4 
ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ 3,000,000.- บาท 
 

/2.3 โครงการ… 
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    2.3 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 4L-RMC ต.สันติสุข เชื่อม  
ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ช่วง 1 กม.ที่ 4+815 ถึง กม.ที่ 7+380 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 9+731 ถึง 9+972 
และช่วงที่ 3 กม.ที่ 10+187 ถึง กม.ที่ 11+770 (อบต.สันติสุข)งบประมาณ 3,000,000.- บาท 
    2.4 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ศรีเมืองชุม 
เชื่อมบ้านสันทรายมูล หมู่ 6 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย งบประมาณ 3,000,000.- บาท 
    2.5 โครงการเสริมผิวทางถนน asphajtic concrete บ้านป่าแงะ หมู่ 5 บ้านป่าซางพัฒนา       
หมู่ 15 ต.แม่เจดีย์ เชื่อต่อบ้านป่าจั่น หมู่ 7 เขตเทศบาลเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า งบประมาณ 
2,000,000.- บาท 
    2.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง สายบ้านสาเจริญ(หนองหอย) หมู่ที่ 16 ต.แม่เจดีย์ 
เชื่อมบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
    2.7 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย  งบประมาณ 
3,000,000.- บาท 
    2.8 รถเกลี่ยดิน   จ านวน 7,500,000.- บาท 
    2.9 รถบดล้อเหล็ก   จ านวน 2,900,000.-  บาท 
    2.10 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  จ านวน  2,500,000.- บาท 
    2.11 รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 3,960,000.- บาท 
    2.12 รถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน  575,000.- บาท 
    2.13 ผานรถฟาร์มแทรคเตอร์ขนาด  26  นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ชุด  จ านวน 
70,000.- บาท 
 ทั้งนี้โดยในการยื่นเสนอค าแปรญัตติ  ในลักษณะเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ 
ดังกล่าวข้างต้นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ 60) ได้บัญญัติ
ความไว้ว่าห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวน
เงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น   ผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติ  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้มีหนังสือจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ที่ พิเศษ/
003 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องขอพิจารณาเห็นชอบ
จาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือพิจารณาลงนามรับรองแบบเสนอค าขอแปรญัตติ ซึ่งมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เสนอค าแปรญัตติ ในลักษณะเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือแปร
ญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ ให้เป็นไปตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ข้อ 60)  จ านวน   13  โครงการ  ดังกล่าวข้างต้น เป็นจ านวนเงินรวม  35,505,000.- บาท  (สามสิบห้าล้าน
ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) 
 แต่เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มิได้ลงนามรับรองให้ความเห็นชอบต่อการ
เสนอค าแปรญัตติดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติ จึงไม่สามารถน าค าเสนอแปรญัตติดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ การเสนอ
ค าแปรญัตติ เพ่ือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ดังกล่าว จึงเป็นอันต้องตกไป ไม่ได้รับการ
พิจารณาใด ๆ 
 
 

/ตามท่ีสภา… 
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ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลาตั้งแต่ 08.30 - 16.30 นาฬิกา 
คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพุทธศักราช  2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอ
รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ชื่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด             ไม่มีผู้แปรญัตติ            ไมม่ีการแก้ไข 
ข้อ 2. หลักการและเหตุผล                                     ไม่มีผู้แปรญัตติ            ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                                                มีการแก้ไข  
มีสมาชิกผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ จ านวน  70  โครงการ เป็นเงิน  180,828,400.- บาท 

(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยแยกเป็น   
- โครงการที่สมาชิกสภาผู้แปรญัตติ  ขอถอนค าเสนอแปรญัตติ  รวมจ านวน  39  โครงการ 
- โครงการที่สมาชิกสภาผู้แปรญัตติ  เสนอแปรลดวงเงินงบประมาณ  รวมจ านวน  31  โครงการ   

มีรายละเอียดดังนี้     
1. โครงการที่สมาชิกสภาผู้แปรญัตติ  ขอถอนค าเสนอแปรญัตติ  รวมจ านวน  39  โครงการ โดยการ          
    ถอนค าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการ และได้รับค ายินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการ ตามระเบียบ     
    กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 55  
    1.1  หน้า  6  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวนเงิน  14,180,400.-  บาท 

1.2 หน้า  7  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวนเงิน  1,100,000.- บาท 
1.3 หน้า  23  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ านวนเงิน    24,000,000.-  บาท 

1.4 หน้า  37  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส ารวจระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน    
     ให้แก่ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย  จ านวนเงิน  40,000.-  บาท 

1.5 หน้า  37  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
 จ านวนเงิน  220,000.-  บาท 

1.6 หน้า  38  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน  
          จ านวนเงิน  420,000.-  บาท 

1.7 หน้า  38  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า 
      จ านวนเงิน  400,000.-  บาท 
1.8 หน้า 60  โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จ านวนเงิน  100,000.-  บาท 
1.9 หน้า 60  โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย จ านวนเงิน  400,000.-  บาท 
1.10 หน้า 61 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวนเงิน 300,000.-  บาท 
1.11 หน้า 61 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการดูแลสุขภาพไตของตนเอง 
        จ านวนเงิน 300,000.-  บาท 
1.12 หน้า 61 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือลดอัตราการ  
        เกิดโรคมะเร็ง    จ านวนเงิน 300,000.-  บาท 

 
 

/1.13 หน้า… 
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1.13  หน้า 62 โครงการอบรมผู้น าเสริมสร้างชุมชน  ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์             
    ทางเลือกจังหวัดเชียงราย    จ านวนเงิน 970,000.-  บาท 

1.14  หน้า 62 โครงการอบรมแกนน าหมู่บ้าน จัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย    
         จ านวนเงิน 3,500,000.-  บาท 
1.15  หน้า 62 โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ  ด้านการออกก าลังกาย จังหวัดเชียงราย    

   จ านวนเงิน 1,815,000.-  บาท 
1.16  หน้า 62 โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย จ านวนเงิน 970,000.-บาท 
1.17  หน้า 63 โครงการเสริมสร้างพลังคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ 
         และความเข้มแข็ง  จ านวนเงิน 500,000.-  บาท 
1.18  หน้า 65 ปรับปรุงสวนสาธารณะ บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก  ต าบลริมกก อ าเภอเมือง                 

             จังหวัดเชียงราย  จ านวนเงิน 1,000,000.-  บาท 
1.19  หน้า 65 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน                           
         จ านวนเงิน 2,000,000.-  บาท 
1.20  หน้า 71 โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัวอบอุ่นจังหวัดเชียงราย

    จ านวนเงิน 1,600,000.-  บาท 
1.21  หน้า 72 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

             จังหวัดเชียงราย    จ านวนเงิน 3,000,000.-  บาท 
1.22  หน้า 72  โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย            
         จ านวนเงิน 1,000,000.-  บาท 
1.23  หน้า 74  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย 

             จ านวนเงิน 3,000,000.-  บาท 
1.24  หน้า 74  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การแปรรูปสมุนไพรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน   
         บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวนเงิน 1,000,000.-  บาท 
1.25  หน้า 74  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย            

             ที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย     
             จ านวนเงิน 100,000.-  บาท 

1.26  หน้า 75  โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวนเงิน 800,000.- บาท 
1.27  หน้า 75  โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้น าชุมชน  จ านวนเงิน 500,000.-  บาท 
1.28  หน้า 76  โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  และสถานพินิจสานใจ  
         ห่วงใยเด็กและเยาวชน “ต้านภัยยาเสพติด”  จ านวนเงิน 200,000.-  บาท 
1.29  หน้า 76  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัคร  
         คุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม  เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
        จ านวนเงิน 240,000.-  บาท 
1.30 หน้า 76  โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ  ผู้ติดยาเสพติดหลักสูตรการพัฒนาชีวิต 

            ผู้ต้องขังด้วยวิธีชุมชนบ าบัด   จ านวนเงิน 200,000.-  บาท 
 
 

/1.31 หน้า... 
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1.31  หน้า 84 ค่าใช้จ่ายส าหรับงานราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัด จ านวนเงิน 3,000,000.- บาท 
1.32  หน้า 85  โครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาชาติพันธ์และอาเซียน 
         จ านวนเงิน 3,000,000.-  บาท 
1.33  หน้า 85  โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา   จ านวนเงิน 450,000.-  บาท 
1.34  หน้า 86  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม จ านวนเงิน 500,000.บาท 
1.35  หน้า 86 โครงการสล่าน้อยแห่งล้านนา   จ านวนเงิน 150,000.- บาท 
1.36  หน้า 91  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 
         จังหวัดเชียงราย   จ านวนเงิน 500,000.- บาท 
1.37  หน้า 92  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที ่  
         จังหวัดเชียงรายเพื่อท าหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา  จ านวนเงิน 796,500.- บาท 
1.38  หน้า 93  โครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียน   จ านวนเงิน 29,000,000.- บาท 
1.39  หน้า 137 ส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
         จ านวนเงิน 62,640,000.- บาท  

 

     2. โครงการที่สมาชิกสภาผู้แปรญัตติ  เสนอแปรลดวงเงินงบประมาณ  รวมจ านวน  31  โครงการ  ดังนี้  
2.1  หน้า  10  โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบัติงานของบุคลากร  

อบจ. เชียงราย   จ านวนเงิน  500,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ     นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ ์
เสนอขอแปรลด จ านวนเงิน 150,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  350,000.-  บาท 
การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์   จ านวน  7 : 0 ท่าน 
การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ    ขอสงวนความเห็น
ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ไม่มี 

       2.2  หน้า  15  ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED Full color Display)   
จ านวนเงิน  3,100,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ     นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ จ านวนเงิน 3,100,000.-บาท เหลือจ านวนงบประมาณ 0.-บาท 

      การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
      มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
      เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
      การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ    ขอสงวนความเห็น 
      ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ไม่มี 

2.3  หน้า  37  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ  การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ าและการช่วยเหลือ    
 คนจมน้ าเบื้องต้น จ านวนเงิน  105,000.-  บาท 
 ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นายบุญตัน  เสนค า 
 

/เสนอขอแปรลด… 
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เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  105,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 
 การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
 การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
 ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.4 หน้า  38  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย ในเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
 จ านวนเงิน  124,000.-  บาท 

ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นายบุญตัน  เสนค า 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  124,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.5 หน้า  38  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  
จ านวนเงิน  1,500,000.-  บาท 
 ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นายวัชรพงศ์  ปิโย 
 เสนอขอแปรลด  จ านวนเงิน  152,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  1,348,000.-  บาท 

 การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
 การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
 ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.6 หน้า  42  โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จ านวนเงิน  700,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 
         นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  700,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.7 หน้า 61  โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ    จ านวนเงิน 350,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ          นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  350,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
/มติความเห็น… 
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  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.8 หน้า 63  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  ในการดูแลสุขภาพของตนเองจากมลพิษ 
หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก    จ านวนเงิน 202,500.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ          นายสมนึก   ใจจักร์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  202,500.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

 การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
 การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
 ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.9 หน้า 64  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ านวนเงิน 325,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ          นายวัชรพงศ์   ปิโย 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  325,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

 2.10 หน้า 66  โครงการเสวียนอัจฉริยะ จ านวนเงิน 500,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 
          นายสมชาติ  ขวัญชัย 

เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  500,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ 0.-  บาท 
 การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
 การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
 ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.11 หน้า 66  โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน จ านวนเงิน 400,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 
เสนอขอแปรลด   จ านวนเงิน  150,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  250,000.-  บาท 
การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 

/การสงวนความเห็น… 
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   การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
   ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.12 หน้า 67  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง  การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) ในพ้ืนที่จังหวัด 
 เชียงราย จ านวนเงิน 200,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นางทรงศรี  คมข า 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  200,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ 0.-  บาท 

    การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
    มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
    เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
    การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
    ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.13 หน้า 71  โครงการครอบครัวมีสุขในยุคดิจิทัล (Smart Family) จ านวนเงิน 200,000.-บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นายฑราวุธ  กันทะเขียว 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน 200,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

    การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
    มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
    เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
    การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
    ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.14 หน้า 72 โครงการเชียงรายเมืองแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลจ านวนเงิน 300,000.-บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน 300,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

   การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
   มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
   เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
   การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
   ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 
 2.15 หน้า 73  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพให้กับ 

 ประชาชนจังหวัดเชียงราย   จ านวนเงิน 400,000.-  บาท 
 ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 
 เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  400,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 
 

/2.16 หน้า… 
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2.16 หน้า 73  โครงการตลาดประชารัฐ จ านวนเงิน 600,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นายบัณฑิต  สุรินเปา 
เสนอขอแปรลด จ านวนเงิน  240,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  360,000.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.17 หน้า 73  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  จ านวนเงิน 200,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ      นายอ าพล  เวียงสิมา 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  200,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ 0.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.18 หน้า 75  โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน  จ านวนเงิน 200,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ          นายบัณฑิต  สุรินเปา 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  200,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.19 หน้า 75  โครงการค่ายเรียนรู้อย่างมีสติ  ห่างไกลยาเสพติด จ านวนเงิน 100,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ          นายฑราวุธ  กันทะเขียว 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  100,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.20 หน้า 82  โครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย  จ านวนเงิน 1,500,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ          นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น 
         นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 

 
/เสนอขอแปรลด... 
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เสนอขอแปรลด   จ านวนเงิน  1,000,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  500,000.-  บาท 
  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.21 หนา้ 84  โครงการม่วนอก ม่วนใจ๋ เล่นดนตรีปื้นเมือง จ านวนเงิน 300,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นางสาวอัญรัตน์  จอมวุฒิ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  300,000.-  บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-  บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.22 หนา้ 84  โครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย จ านวนเงิน 1,000,000.-  บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  1,000,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.-บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.23 หน้า 87  ปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย จ านวนเงิน 1,000,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นายวัชรพงศ์    ปิโย 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน 1,000,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.- บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.24 หนา้ 87  ปรับปรุงข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา และอาเซียน จ านวนเงิน 1,000,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นางสาวอมรรัตน์  รัตนาชัย 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน 1,000,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.- บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
   

 /การสงวน… 
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การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.25 หน้า 92  โครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  หรือประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยว 
        จังหวัดเชียงราย  เพื่อเตรียมพร้อมเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 

จ านวนเงิน 260,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นายสมนึก  ใจจักร์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  260,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.- บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.26 หน้า 92  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนา  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จังหวัดเชียงราย (นอกฤดูกาล) จ านวนเงิน 100,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นายสมนึก  ใจจักร์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  100,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.- บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.27 หน้า 93  โครงการฝึกอบรมพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  
จ านวนเงิน 70,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นายสมนึก  ใจจักร์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน 70,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.- บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.28 หน้า 93  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จ านวนเงิน 100,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นางทรงศรี  คมข า 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  100,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.- บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 

  /การสงวน… 
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การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.29 หน้า 127  โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival) 
จ านวนเงิน 800,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นางอิสราง  อุดม 
เสนอขอแปรลด  จ านวนเงิน  300,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  500,000.- บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.30 หนา้ 128  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 
จ านวนเงิน 150,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นายสมนึก  ใจจักร์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  150,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.- บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

2.31 หน้า 128  โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  Green Office  
จ านวนเงิน 350,000.- บาท 
ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ       นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ 
เสนอขอแปรลด ทั้งโครงการ  จ านวนเงิน  350,000.- บาท  เหลือจ านวนงบประมาณ  0.- บาท 

  การสงวนค าแปรญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติ    ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เห็นชอบตามผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  7 : 0 ท่าน 
  การสงวนความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอสงวนความเห็น 
  ความเห็น ความประสงค์ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มี 

 

ข้อที่ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดอุดหนุน
ทั่วไป  

ข้อที่ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มี
การแก้ไข 

 
 

/ข้อที่ 6… 
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ข้อที่ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้    
ไม่มีผู้แปรญัตติไม่มีการแก้ไข อาศัยอ านาจตามความในข้อ 50 และข้อ 110 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พุทธศักราช 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมคณะกรรมการแปร ญัตติได้
พิจารณาและศึกษารายละเอียดตามระเบียบและข้อกฎหมาย  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช  2563 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เพ่ือให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล ในการด าเนินโครงการตามโครงการพัฒนาต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการและเป็นไปตามแผนพัฒนาก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ   
ในการด าเนินโครงการพัฒนา คณะกรรมการแปรญัตติ จึงใคร่ขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งได้บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น (หมวด 8) คณะกรรมการสภาท้องถิ่น (ข้อ 103 – 116) เพ่ือท าหน้าที่ตรวจติดตามการด าเนิน
โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา เกิดความสัมฤทธิ์ผลใน
โครงการพัฒนาตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสม และก่อเกิดประโยชน์สูงสุด แก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวเชียงราย
ต่อไป 

ดิฉันขอถือโอกาสนี้ ขอให้ก าลังใจกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะ ท่าน
หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกๆ ท่านตลอดจนถึงผู้ที่
รับผิดชอบโครงการ ได้น างบประมาณที่ผ่านการพิจารณา จากองค์การจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย น าไปใช้ในการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์
ให้กับพ่ีน้องประชาชน สร้างงาน สร้างรายได ้สร้างอาชีพ สนองตอบตามภารกิจความจ าเป็นเร่งด่วนต่อความ 
ต้องการตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพ่ีน้องประชาชน อันพึงจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในการดูแล
แก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อน ในบรรทัดฐานความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ใช้จ่าย
งบประมาณ ในการด าเนินการตามโครงการอย่างรอบคอบและรัดกุม เป็นไปด้วยความคุ้มค่าสร้างมูลค่าเพ่ิม
อันเป็นการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ในทุกๆ ด้านของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย        
ด้วยความผาสุกต่อยอดโครงการสู่การพัฒนาที่มั่นคงสืบไป สร้างโอกาสให้กับพ่ีน้องประชาชนให้ได้รับโอกาส
ในการเข้าถึงงบประมาณและการบริการสาธารณะ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอย่างบูรณาการ 
กระจายทั่วถึงอ าเภอทุกหมู่บ้านทุกคนโดยถ้วนทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายโดยส่วนรวมต่อไป ขอกราบขอบพระคุณค่ะ  
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผม ก่อนที่จะด าเนินการต่อไปนะครับ เชิญท่านเลขานุการสภาได้อ่านข้อระเบียบครับ 

 

นายสมนึก  ใจจักร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ 

/แปรญัตติ... 
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แปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอ   
ขอแปรญัตติ  หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน     
หรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้  คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่  เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ   
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง  ตามวรรคสามเกิดขึ้น  ในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น  จะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ยื่นรายงานการ
พิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น  ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ในการประชุมต่อ
วาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ครับผม ขอบคุณครับ  ตามที่เลขานุการสภา ได้ชี้แจงข้อระเบียบและคณะกรรมการแปรญัตติ       
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช  
2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้รายงานแล้วนะครับ  ก็ขอซักซ้อมท าความเข้าใจนะครับ  
ว่าหลังจากคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รายงานการแปรญัตติต่อสภาแล้ว  เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารเรื่องของ
เวลาด้วยนะครับ  ก็จะขออนุญาตไปตามขั้นตอนก็คือให้ผู้บริหารได้ชี้แจงโครงการที่มีการยื่นแปรญัตติ จะเป็น
การชี้แจงตั้งแต่ต้นจนจบหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ  หลังจากนั้นก็จะให้เป็นไปตามล าดับ คือ  

1. ให้ผู้สงวนค าแปรญัตติ ได้ชี้แจงหลักการเหตุผลที่ท่านขอสงวนไว้นะครับ   
2. ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้สงวนความเห็น   
ขออนุญาตไปตามขั้นตอนนี้นะครับ  เพ่ือจะได้ง่ายต่อการบริหารเวลากันด้วยนะครับ  ผมก็ขอเชิญ

ท่านปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 

นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน                 
                             จังหวัดเชียงราย 

ขอบคุณครับ เรียน ท่านประธาน  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่านครับ 
ผมขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมดังนี้นะครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่เป็นกรอบอ านาจหน้าที่ ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้องด าเนินการตามข้อบัญญัติ การเสนอข้อบัญญัติปี 2563 ดังนี้นะครับ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะหรือให้ค าชี้แนะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องผมขอน า
เรียนว่า เรื่องการชี้แจงเรื่องของเอกสารต่างๆ ก็เป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่  ที่ได้ด าเนินการนะครับ เรื่องท่ี
สอง เรื่องของการแปรญัตติเพ่ิมเติม  ที่ท่านคณะกรรมการแปรญัตติได้กรุณาเสนอว่าควรจะเพ่ิมควรจะ
ด าเนินการกิจการหรือโครงการใดบ้าง ขออนุญาตน าเรียนว่าโดยข้อเท็จจริง เรามีการพูดคุยกันในเบื้องต้นว่า
หลายเรื่องที่เราเห็นด้วย แต่ด้วยกรอบของอ านาจหน้าที่ ด้วยกรอบของระเบียบกฎหมายที่เราต้องท าให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงมีความจ าเป็นต้องอาจจะต้องขยายเวลา หรือขยับเรื่องราวต่างๆเพ่ือให้เราได้ด าเนินการ
เสนอ อาทิเช่น โครงการเครื่องจักรกล โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขออนุญาตน าเรียน 
สามเรื่องใหญ่ๆดังนี้ หนึ่ง เรื่องท่ีมาโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ซึ่งเรา ท่านสภาได้ทราบดีทราบด้วยกัน 

/ตั้งแต่… 
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ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับ ว่าเรามีที่มาของกิจกรรมโครงการมาจากกลุ่มที่  หนึ่งคือกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ได้เสนอปัญหาข้อเสนอแนะหรือความต้องการเสนอเข้ามา กลุ่มที่สอง เป็นเรื่องของ
นโยบายแห่งรัฐ อาทิเช่น เรื่องยาเสพติดเราต้องท าไหม เรื่องขยะที่เป็นปัญหาของจังหวัด เราต้องท าด้วยกฎ
กติกาอะไร สาม เรื่องของอ านาจหน้าที่ เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีการเสนอไว้ในที่ประชุมหรือจากกลุ่มองค์กร
ต่างๆ แต่เรื่องของอ านาจหน้าที่ เป็นเรื่องที่หากเราไม่ได้ด าเนินการ ให้ครบถ้วนตามกรอบพระราชบัญญัติ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องอย่างนี้จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ที่ด าเนินการ
ตามความรับผิดชอบจะได้น าเสนอเข้ามา เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายชั้นนะครับ อาทิเช่น เมื่อมีข้อเสนอเข้ามาต้องมีการยกร่างด าเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง เมื่อเขายกร่างก็จะมาผ่านคณะกรรมการสนับสนุน ซึ่งเราเรียกพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามา มีการประชาคม  มีการด าเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จึงน าเสนอออกมาเป็นร่างข้อบัญญัติ ซึ่งก็ได้ด าเนินการโดยครบถ้วน และมีการตรวจสอบ
ทบทวนในเรื่องต่างๆ มาพอสมควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีเรื่องของความเห็นวิธีคิดวิธีการด าเนินการที่อาจจะ
ไม่ตรงกันหรือมองต่างมุม สอง เรื่องของลักษณะกิจกรรมโครงการ ผมขออนุญาตแบ่งออกอย่างนี้นะครับ 
โครงการสามเรื่องที่อยู่ในข้อบัญญัติ ที่กรรมการแปรญัตติได้กรุณาให้ข้อชี้แนะน าเสนอแนะ  แล้วก็เห็นว่าเรา
น่าจะปรับหรือลดอย่างไรอย่างนี้นะครับ  หนึ่ง เรื่องของการบริหารจัดการ   เรื่องการบริหารจัดการนี้อาจจะ
มีมุมมอง วิธีคิดที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ความจ าเป็นของการปรับปรุงสถานที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เช่น  ลานธรรมลานศิลป์ ซึ่งมีการใช้งานเปิดใช้งานให้เป็นสาธารณะกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ก็อาจจะมี
การช ารุดทรุดโทรมไปบ้าง  อาจจะต้องมีการปรับระบบไฟ ซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์  ในกรณีเช่นนี้เราอาจจะ
ให้ข้อเท็จจริง และให้รายละเอียดได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนเราเข้าใจไม่ตรงกันว่ามีความจ าเป็นแค่ไหนเพียงไร 
เรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เคยมีการด าเนินการอยู่แล้ว  
แต่ก็ด้วยวิธีการปรับปรุงหรือวิธีการพัฒนาอาจจะมีมุมมองวิธีคิดว่า ฝั่งนึงบอกว่าจ าเป็น  อีกฝั่งนึงบอกว่า     
ไม่จ าเป็นนะครับ  อันนี้เราจะมีเห็นแตกต่างกัน  แต่ในคณะกรรมการในการพิจารณาเสนอแนะข้อบัญญัติ  
เราได้พิจารณาในเบื้องต้นมาแล้วว่า  หากสามารถด าเนินการได้  เราจะเสนอมาเป็นข้อบัญญัตินะครับ สอง 
เรื่องของการพัฒนากลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ซ่ึงผมขออนุญาตน าเสนอทางท่านประธานสภา  ผ่านไปยังสมาชิก
โดยรวมอย่างนี้ครับ เรื่องของกลุ่มเป้าหมายหลายเรื่องที่เรามีวิธีคิดหรือมุมมองที่ต่างกัน อาจจะเป็นเรื่องเล็ก 
ท าไมท าในจุดเล็กๆ ท าไมไม่กระจายไปในสิ่งต่างๆ ท่านครับผมยกตัวอย่าง  เช่น  โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ าหรือการแก้ไขปัญหาคนจมน้ า เรามีสถิติของประเทศครับ ว่าปีหนึ่งเราจะมีเด็กหรือผู้จมน้ า
อยู่ที่ประมาณ 600 คน วิธีอย่างนี้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่มีเป้าหมายใหญ่ ไม่ใช่ทุกคนสามารถก็ต้องรู้ว่าฉันจะ
ช่วยกลุ่มเหล่านี้อย่างไร แต่มีความจ าเป็นที่เราจะต้องฝึกทักษะของผู้คน ให้เข้าใจว่าเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้เรา
ต้องแก้ไขยังไง  เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโครงการเล็กๆ อาจจะใช้เงินจ านวนไม่มาก  แต่ส่งผลกระทบต่อ     
การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนหนึ่งเรามีกองป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งเขามีภารกิจเช่นนี้อยู่ด้วย เราจึงมีวิธีคิดว่าเมื่อเราต้องท า  เราใช้วิธีป้องกันดีกว่าที่จะต้องไปรอ
แก้ไขปรับปรุงหรือเกิดเหตุขึ้นแล้วหาคนไปช่วยหรืออะไรก็ตาม ตามที่เป็นข่าว เรื่องที่สอง ซึ่งเรื่องเล็กๆ 
เช่นเดียวกันครับ เรามีผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอยู่ในจังหวัดเชียงราย น่าจะมทีั้งจังหวัดอยู่ที่ประมาณ 7,000 คน  
ซึ่งเป็นกลุ่มพิการใช้เงินไม่มากครับ เป็นการฝึกอาชีพ เป็นการให้เขาเรียนรู้ เป็นการพัฒนาเขา ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก็มีภารกิจกรอบภารกิจหนึ่ง ซึ่งเราไม่น่าจะต้องทิ้งเขาไป มีกิจกรรมโครงการอย่างนี้ขึ้นมา 
เพ่ือให้เรามกีิจกรรมโครงการให้เขาเพ่ือไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้พิการและยังรู้สึกตัวเองด้อยค่าในสังคม 

/จึงม.ี.. 
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จึงมีกิจกรรมโครงการแบบนี้ขึ้นมาเพ่ือรองรับกลุ่มเหล่านี้ ให้เดินไปบนถนนกับเราอย่างอย่างมีศักดิ์ศรี มีความ
เข้าใจที่ตรงกันนะครับ โครงการกิจกรรมเช่นนี้ครับ  เช่น  โครงการรักษาความปลอดภัยของเด็ก ในอุบัติเหตุ
บนถนน  โครงการอย่างนี้อาจจะมีไม่มากครับ  แต่ว่าเราก็พบเห็นประสบกันอยู่ในสังคมตลอดว่าขี่มอเตอร์ไซค์
ไม่มีวินัย ใช้ถนนแบบไม่มีวินัย ซึ่งก็เป็นกิจกรรมโครงการที่เราคิดว่า  ถ้าเราจะต้องฝึกอบรมหรือให้ความรู้กับ
คนพวกนี้หรือท ากิจกรรมรณรงค์อย่างไรก็ได้ ให้เด็กและเยาวชน  ได้มีโอกาสหรือใช้ถนนให้ปลอดภัย  ส าหรับ
เราทุกคนกับทุกกลุ่มก็น่าจะมีประโยชน์  จึงมีการเสนอโครงการเช่นนี้ขึ้นมา  ท่านครับอีกหลายเรื่องซึ่ง      
ขออนุญาตไม่พูดถึงมากนัก จะขออนุญาตผ่านๆ  เช่น  โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โครงการ
เรื่องของการรณรงค์หรือเรื่องของการพิจารณาแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกสองโครงการที่ขออนุญาตพูดถึง คือ
เรื่องครอบครัวมีสุขในยุคดิจิตอล ท่านครับโครงการอย่างนี้  เกิดมาจากเหตุที่ว่าหลายครอบครัวที่พ่อแม่หรือ
บิดามารดาต้องไปท างานไกล ต้องท างานต่างจังหวัดครับท่าน ก็ทิ้งลูกหลานไว้กับคนสูงอายุ พ่อแม่ ปู่ย่า ตา
ยายหรืออะไรก็ตาม แล้วก็เด็กรุ่นใหม่มักจะใช้เครื่องมือ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแล็บท็อป หรืออะไรก็แล้ว เข้าใจ
ไม่ตรงกันก็เกิดเหตุการณ์ว่าผู้ปกครองไม่เข้าใจเด็ก  แล้วเด็กก็ไม่ค่อยรับฟังผู้ปกครอง  เป็นโครงการที่ 2.13 
ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอแนะ ได้ไปยึดติดไว้คือโครงการ Smart Family หรือครอบครัวมีสุขในยุค
ดิจิตอล เป็นโครงการที่ท าความเข้าใจระหว่างเด็กกับผู้ปกครองที่อยู่  เพ่ือให้เข้าใจตรงกันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน
อย่างไร อันนี้เราท ากับเยาวชนและผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนะครับ สุดท้ายโครงการที่ 2.21 คือ ม่วนอก ม่วนใจ๋ 
เล่นดนตรีพื้นเมือง เป็นกิจกรรมโครงการที่กลุ่มมีกิจกรรมด้านดนตรีพ้ืนเมือง มีวิธีคิดว่าอยากจะถ่ายทอดเรื่อง
เหล่านี้ให้กับบุตรหลาน และก็ยังไม่มีคนฟังหรือไม่มีคนมาร่วมกิจกรรมมากนัก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  จึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจกับกลุ่มเล่นดนตรีพ้ืนเมืองและมีคนสืบทอด เรื่อง
สุดท้ายเป็นเรื่องของอ านาจหน้าที่  ที่ขออนุญาตน าเรียนในภาพรวมโครงการที่ 2.10 , 2.11 และ 2.12 
เป็นเรื่องการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่เสวียนอัจฉริยะ เรื่อง Green Office  แล้วก็เป็นการพัฒนาอาร์ดีเอฟ 
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้กรุณาให้ข้อมูลน าเสนอไว้   ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับ ด้วยวิธีการคิด
ทางการจัดการขยะ เป็นเรื่องที่มีวิธีคิดหลากหลาย แต่วิธีคิดของในอดีตที่ผ่านมา เราคิดว่าท าอย่างไรในการ
จัดการขยะแบบยั่งยืน โดยไม่ติดภาพมีหลุมขยะ บ่อขยะสูงๆ ใหญ่ๆ ไม่มีโรงงานจัดการขยะใหญ่ๆ  เราจึงคิด
วิธีการก็คือถ้าเราคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ฝึกฝนคนของเราใน อบจ. ในโครงการ Green Office ให้เข้าใจ 
และก็แปรรูปขยะ หลังจากคัดแยกแล้ว เราคัดแยกขยะของเสียอันตรายออกไป คัดแยกขยะต่างๆ ออกไป   
จนเหลือขยะที่ไม่สามารถจัดการได้  ปกติก็จะใช้วิธีฝังกลบหรือวิธีอ่ืน ๆ ตามที่มีเทคโนโลยีที่ประกอบการ  
แล้วใช้วิธีการท าให้ขยะที่เหลือสุดท้ายเป็นแท่งพลังงานที่เราเรียก RDF เป็นโครงการที่กรรมการและ
คณะท างานได้พิจารณาแล้วว่า เราน่าจะด าเนินการเช่นนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขออนุญาตกราบเรียนสุดท้าย
อย่างนี้นะครับ ด้วยวิธีคิดด้วยวิธีท างานด้วยกระบวนการต่างๆ ที่เราท างานเราอาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่าง
หลากหลาย เท่าที่ทราบจากเจ้าหน้าที่  ที่ได้เข้าไปในคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เสนอแปรญัตติทราบว่า
ท่านได้ให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะ ให้แนวทางในการท างานกับเจ้าหน้าที่ของผม อย่างเข้าใจล่าสุดได้นั่งคุยกับ
เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง บอกว่าในมุมมองของท่านสมาชิก ซ่ึงได้กรุณาให้ข้อเท็จจริงเป็นมุมมองที่เราน่าจะได้น าไป
พัฒนา เราน่าจะได้น าไปแก้ไขปัญหาในการท างานของเราในหลายๆ เรื่อง ซึ่งสุดท้ายก็คงต้องขอขอบพระคุณ 
คณะกรรมการแปรญัตติและผู้เสนอแปรญัตติ  ที่จะได้กรุณามีกระบวนการแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ซึ่งเป็นที่พ่ึงของพ่ีน้องประชาชนจะได้ท างานร่วมกัน  ว่าหากเราจะเดินไปด้วยกันแล้วเป็นประโยชน์กับพ่ีน้อง
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายจริง ตามข้อเท็จจริงตามโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมา 
 

/ในข้อบัญญัติ… 
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ในข้อบัญญัติ เราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เคารพและในค าตัดสินหรือความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติและสภา เพ่ือที่เราจะได้มีเวทีและมีวิธีการในการท างานอย่างสอดคล้องสมดุลและ
เป็นประโยชน์ที่สุดกับจังหวัดเชียงรายครับ  ขอบคุณครับ  
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณทางท่านปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับ ก่อนที่ผมจะด าเนินการตาม

กระบวนการพิจารณาต่อไปนะครับ ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ผมเห็นสมควรให้พักการประชุมไว้ชั่วคราว 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พุทธศักราช  2547   และนัดการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป เวลา 13.00 นาฬิกา   ขอพักการประชุมครับ  

 

นายสมนึก  ใจจักร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอเรียนเชิญ เข้าห้องประชุมเวลานี้ด้วยนะครับ  
 

นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 เชิญสมาชิกด้วยนะครับ เลขานุการสภาดูองค์ประชุมด้วยครับ  คราวนี้ให้ถือปฏิบัติไปทุกครั้ง       
เวลามีการประชุมนะครับ ถือว่าเป็นนโยบายของประธานสภาให้มีการถ่ายทอดทุกครั้งเวลามีประชุม   ไม่ว่า
เรื่องใดก็ตามนะครับ 
 

นายสมนึก  ใจจักร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาทุกท่านนะครับ ที่อยู่ข้างนอกแล้วอยู่ตามจุดต่างๆ และก็แขกผู้มีเกียรติ   

ทุกท่านนะครับ  ขอเรียนเชิญที่ห้องประชุมนะครับ  ขอกราบเรียนเชิญทุกๆ ท่านนะครับ  ที่เข้าร่วมประชุม
เพ่ือกระชับเรื่องของเวลานะครับ ขอกราบเรียนเชิญที่ห้องประชุมนะครับ ส าหรับคณะผู้บริหารด้วยนะครับ
ผู้อ านวยการกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ขอกราบเรียนเชิญที่ห้องประชุมนะครับ ในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ 
องคป์ระชุมครบนะครับ ผมขอด าเนินการการประชุมต่อนะครับ ผมก็จะเป็นตามล าดับโครงการนะครับ  

1.  โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบัติ งานของบุคลากร อบจ. เชียงราย   
จ านวนเงิน  500,000.-  บาท   ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ   นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ เชิญครับ 

 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะ  ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อ าเภอเทิง  เขต 2 ผู้ยื่นแปรญัตติโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดเชียงราย โดยงบประมาณที่ตั้งไว้คือ 500,000.- บาท ทั้งนี้โครงการดังกล่าว 
ได้มีการด าเนินการมาแล้วในปีงบประมาณ 2562 โดยปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 
และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการไปทั้งสิ้น 374,510.- บาท ทั้งนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มี
การโอนรถงบประมาณไปเป็นจ านวนทั้งสิ้น 126,490.- บาท และในการจัดงานนั้นเป็นการเพ่ิมความรู้ให้กับ
ข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ในการจัดอบรมจะแบ่งออกเป็น
สามส่วน เป็น 3 ชุดด้วยกัน โดยชุดแรกก็จะมีอยู่ที่อบรมในส านักงาน อยู่ที่ประมาณ 40 ท่าน ชุดที่สอง ก็จะ
ไปอบรมนอกสถานที่คือไปอบรมที่โรงแรมนะคะ ชุดที่สาม ก็เป็นการอบรมให้กับบุคลากรที่อยู่ในส่วนของ
ส านักการช่างเป็น จ านวนอยู่ที่ 80 ท่าน ซึ่งจากการดูในส่วนของค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นมาให้กับ 
 
 

/คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการแปรญัตติแล้วนั้น พบว่าในส่วนของการจัดในครั้งที่สอง  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมอยู่ที่  จ านวน 
160 คน เป็นการไปอบรมนอกสถานที่ ซึ่งดิฉันมีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการอบรมเป็นในส่วนของค่าที่พัก
และอาหารนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง โดยดูแล้วมูลค่าที่เกิดขึ้นก็ร่วมแสนบาท ทั้งนี้ทั้งนั้น ณ ปัจจุบันนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เราได้มีการส่งเสริมสนับสนุน ในส่วนของการท่องเที่ยวที่พักโฮมสเตย์  
ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ซึ่งทั้งนี้คณะกรรมการในส่วนของตนเอง ผู้ยื่นแปรและในส่วนของ
คณะกรรมการแปรญัตติ  เราก็มีความเห็นว่าหากเราสามารถที่จะลดการใช้จ่ายของงบประมาณลง เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ แล้วน างบประมาณที่มีไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน  งบประมาณในส่วนนี้ 
ในเรื่องของค่าที่พัก มันมีความจ าเป็นหรือไม่ ที่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เราสามารถใช้สถานที่  ที่ประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้
หรือไม่ ส่วนหากจะต้องมีการไปพักไปค้างข้ามแรม  เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่บางท่านอาจจะต้องมีการเดินทาง  
ก็มีการเสนอว่าในส่วนของการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด น่าจะได้
มีโอกาสลงไปเพ่ือเป็นการกระจายรายได้ ไปสร้างรายได้สร้างอาชีพ สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ประกอบการ
ต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆนะคะ ครั้งนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งถือว่าที่พักโฮมสเตย์เหล่านี้ จัดท าเมื่อเรามีการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในที่พักเหล่านี้  ก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ในขณะเดียวกันก็เป็นการผลักดันการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ 
ดังนั้นในส่วนของตัวท่านเองและคณะกรรมการแปรญัตติ  จึงมีมติร่วมกันที่จะแปรลดงบประมาณในส่วนของ
ค่าท่ีพักลงนะคะ ประกอบกับในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายจริงไปแค่  373,510.- บาท ดังนั้น  ใน
การยื่นขออนุมัติในการแปรลดในครั้งนี้  จึงได้มีการแปรลดงบประมาณลง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 150,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ตามโครงการอยู่ที่  350,000.- บาท   

 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ มติคณะกรรมการขอแปรลด 150,000.- บาท 

คงเหลือท้ังสิ้น 350,000.- บาท ผมขอมตินะครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้
เห็นชอบให้โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย  เป็นวงเงินงบประมาณ  350,000.- บาท  

ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  22  เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง 
ถูกต้องไหมครับ ถ้าไม่ถูกต้อง ผมจะได้ขอมติใหม่อีกรอบนะครับ ต้องกราบขออภัยทางสมาชิกด้วย 

ขัดข้องเทคนิคบางประการนะครับ ผมขอมติใหม่นะครับ  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้ 
เห็นชอบให้โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย  มีวงเงินงบประมาณ 350,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ 22 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  
2. ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED Full colour Display) จ านวนเงิน 3,100,000.-

บาท  ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ  นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  เชิญครับ   
 
 

/นางอทิตาธร...   
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ 

ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเทิง  เขต 2 เป็นผู้ยื่น
เสนอค าขอแปรญัตติโครงการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์   จ านวนเงิน  3,100,000.-  บาท และขอ
เสนอแปรลดทั้งโครงการ  เนื่องมาจากโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์นี้   เป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดพร้อมทั้งให้
ความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ที่มาขอความช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้โครงการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
เคยมีการด าเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2556 มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งตัวเลขในการจัดซื้อในครั้งนั้น    
ก็อยู่ที่งบประมาณ 3,193,554.- บาท มีการลงสัญญาจ้าง ณ วันที่ 9 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2556 นะคะ 
แล้วก็สัญญาค้ าประกันและหมด 1 ปี แต่หลังจากที่ในช่วงที่มีการจัดซื้อและมีการติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อย 
ดิฉันเองก็เคยสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์นี้  บางครั้งก็ดับสนิท บางครั้งก็ไม่ได้เปิดเลยนะคะ       
มีบางครั้งก็จะมีรูปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของ อบจ. และหลังจากนั้นมาประมาณหลังจากที่หมดสัญญา 
ไปเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ในสภาเราก็มีการทวงถาม เนื่องจากว่าเราไม่เห็นเปิดเลย เห็นจอดับสนิทอยู่ตลอด 
ก็ปรากฏว่าช ารุด  หลังจากนั้นก็มีการตั้งงบประมาณในการขอซื้อมาใหม่นะคะ ในปี 60 หรือว่าปี 62 ต่อมา 
ซึ่งดิฉันเห็นว่าตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้แจ้งทางผู้บริหาร ว่าโครงการนี้จะมีการจัดซื้อเพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด ดิฉันได้สังเกตเห็นในส่วนของ
จอแอลอีดีขนาดเล็ก ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเข้าใจว่าจอโทรทัศน์
ทั้งหลายนะคะ ในวงจรปิดนั้นก็คงมีการจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือประชาสัมพันธ์งานของ อบจ. หรือให้กับผู้ที่มาใช้
บริการใน อบจ. ได้เข้ามาดูข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อบจ. ดิฉันก็ไปยืนสังเกตดูปรากฏว่า หลายๆครั้งก็จะ
พบแต่เป็นภาพนิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดงาน ที่เก่ียวข้องกับการจัดงาน ที่เก่ียวข้องกับอีเว้นท์ต่างๆ ของ อบจ.
เชียงราย ไม่ได้เห็นสักครั้งว่าจะปรากฏในข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนคนทั้งจังหวัด
เชียงราย ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั้น  สามารถให้บริการหรือได้เข้าไปดูแลหรือสามารถที่จะ 
เข้าไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในด้านใดได้บ้าง หรือมีสถานที่ใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่จะ
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชน หรือสามารถเข้ามาใช้บริการใดๆ ในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายได้บ้างนะคะ ดิฉันไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้ ปรากฏอยู่ในจอที่ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายหรืออาจจะเปิดในช่วงที่ ดิฉันไม่ได้มายืนดูก็ไม่ทราบได้ อันนี้ก็คงต้องถามผ่านไปยังทาง
ท่านผู้บริหารนะคะ ในขณะเดียวกัน ดิฉันยังไม่เคยเห็นความชัดเจนกิจกรรมที่ท่านได้มีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนคนจังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง ไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรจากป้ายประชาสัมพันธ์ที่มี
การติดตั้งไว้  ในขณะเดียวกันไม่ได้ปรากฏในเรื่องของข้อมูลที่มีข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามปรากฏให้เป็น
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน หรือแม้กระทั่งในช่วงที่ปรากฏว่า มีเรื่องของหมอกควันหรือปรากฏในช่วงที่ 
เกิดปัญหาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุณหภูมิ หรือภาวะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของพายุ ป้ายประชาสัมพันธ์
หรือเครื่องประชาสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ ที่ปรากฏอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ควรจะมีข้อมูลใน
การน าเสนอ  เนื่องจากว่าก็มีผู้มาเข้าใช้บริการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในแต่ละวันไม่ใช่น้อย 
แต่ตัวดิฉันเองก็ไม่เคยเห็นและไม่เคยพบการปรากฏ โดยเฉพาะช่วงที่เชียงรายเกิดวิกฤตเรื่องของหมอกควัน  
ที่ผ่านมานะคะ  ดังนั้น จึงได้มีการขอเสนอว่าส าหรับในการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็น 
 
 

/จ านวนเงิน... 
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จ านวนเงิน 3,100,000.- บาท  ไม่ได้ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ในการที่จะน างบประมาณนี้ไปจัดซื้อ อาจจะต้อง
ได้ท าความเข้าใจกันใหม่  ถึงเรื่องของแนวทางการประชาสัมพันธ์ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่  ที่มาชี้แจงก็ไม่
สามารถระบุให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ  หรือไม่สามารถที่จะชี้แจงต่อผู้ยื่นแปรญัตติ  ได้ว่าป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนเงิน 3,100,000.- บาท นั้น  เป็นป้ายชนิดไหนมีคุณสมบัติอย่างไร 
แล้วท่านให้ความมั่นใจ ไม่มีข้อมูลที่ให้ความมั่นใจได้เลย ว่าป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ ท่านจะน าไป
สร้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนคนจังหวัดเชียงรายได้มากเพียงใดนะคะ ไม่ปรากฏในข้อมูล
ต่างๆ เหล่านี้  ที่ท่านได้น ามาชี้แจงเลย ดังนั้น ดิฉันในฐานะที่ผู้ยื่นแปรญัตติ  จึงเห็นควรที่จะปรับลด
งบประมาณลงทั้งจ านวน  จึงขออนุญาตได้น าเรียนต่อท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านค่ะ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติมีอะไรเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

นางทรงศรี  คมข า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน      

ดิฉันนางทรงศรี   คมข า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง  เขต 2 ในวาระที่ 2 
วาระที่ 3  จอแอลอีดี ที่ฝ่ายบริหารน าเสนอมาเป็นป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  ขนาดความกว้าง 4 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 28.49 ตารางเมตร จ านวน 1 ชุด ราคาที่น าเสนอ 
3,100,000.- บาท ในร่างข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือกระจายข้อมูล
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริการต่างๆขององค์กร นโยบายขององค์กรแนะน าการบริการต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง   โดยได้แนบใบเสนอราคาของสามที่มานะคะ    
ถามว่า 3,100,000.- บาท ราคาสูงมากไปไหม ส าหรับจอแอลอีด ีขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
7.10 เมตร ไม่ได้มากค่ะ ไม่ได้สูงมาก แต่ดิฉันจ าได้ค่ะ ท่านและเพ่ือนสมาชิกด้วย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2560 เรามีญัตติการขออนุมัติโอนจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตั้งซื้อจอแอลอีดี 
ครั้งหนึ่งแล้ว  ในครั้งนั้นงบประมาณที่ขอซื้อคือ 3,000,000.- บาท  เพ่ือนสมาชิกทราบและท่านประธาน
ดิฉันอยากจะกราบเรียนว่า ก่อนหน้านั้นของงบประมาณปี 61 ที่ขอซื้อในครั้งนั้น เราได้มีการซื้อจอแอลอีดี 
อยู่หนึ่งครั้ง งบประมาณตั้งไว้ 5,500,000.-บาท แต่สภามีการจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคา 3,193,554.- บาท  
ตามท่ีท่าน สจ. อทิตาธร ได้พูดไปเมื่อสักครู่ สัญญาจ้างลงวันที่  9  ธันวาคม 2556 ท่านคะครุภัณฑ์ต่างๆ จะ
มีการค้ าประกันจอแอลอีดี  ตัวที่ลงสัญญาเมื่อวันที่  9  ธันวาคม 2556  สัญญาค้ าประกันหนึ่งปี          นั่น
หมายความว่าจะหมดในปลายปี 2557  แต่ท่านทราบไหมคะท่านประธาน  ยังไม่ถึงขวบปี จอแอลอีด ี  ตัวนี้
ก็เสีย  ตอนนั้นในลักษณะที่เสียจะเป็นจอมืดด า แสงริบหรี่ไม่ชัดเจน  สุดท้ายเสียไม่สามารถใช้ได้  เราอยู่ใน
สภานี้มาโดยตลอด  เราท างานกันตั้งแต่ปี 2555  ดิฉันอยากจะถามเพ่ือนสมาชิกด้วยซ้ าค่ะท่าน ว่าเคยเห็น
จอแอลอีด ีนี้ท างานได้มากขนาดไหน แทบจะไม่มีใครเคยเห็นการท างานของจอแอลอีดีเก่าตัวนั้นเลย    พอปี 
2560 ก็มีญัตติขอตั้งเป็นรายการใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งในตอนนั้น ดิฉันก็ได้มีการอธิบายที่จะไม่เห็นด้วย 
ในการที่จะซื้อในครั้งนั้น  ในตอนนั้นท่านบรรเจิด ภูสมศรี  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ขอถอนญัตติปี 60 ท่านก็ได้ขอถอนญัตติผ่านมาไม่ถึง 2 ปี 
2562 ในตอนนี้ท่านขอที่จะซื้ออีก อยากกราบเรียนท่านว่าตรงนี้มีความส าคัญมากน้อยขนาดไหน  

 
/มีพ้ืนที่… 
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มีพ้ืนที่ ที่ท่านติดเป็นแนวขนานกับถนน ติดอยู่ตรงใกล้สี่แยกจริง แต่เป็นแนวขนานกับถนน  รถที่ผ่านไปมา 
ไม่สามารถอ่านทันจะต้องรีบขับเพราะเป็นแยกสัญญาณไฟจราจร ซึ่งซื้อจอแอลอีดี ในปี 2560 หรือ 59   
ถ้าดิฉันจ าไม่ผิดท่านติดตั้งที่ลานธรรมลานศิลป์   ในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ส่องสว่างดี  เห็นชัด สามารถที่
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดในตรงนั้นได้เป็นอย่างดี  แนวติดตั้งของท่านก็ไม่ได้ขนานกันถนน 
น่าจะเป็นมุมท่ีเป็นองศาที่ให้ประชาชนที่ผ่านไปและผ่านมาได้ยินชัด สมาชิกสภาไม่มีการทักท้วงเลยค่ะ เราไม่
เคยทักท้วงในตรงนั้น เพราะเราเห็นว่ามันมีประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนจริงๆ ท่านสามารถที่จะเพ่ิมกระจาย
ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เป็นอย่างดี แต่ในตรงนี้     
ท่านจะจ่ายเงิน 3,100,000.- บาท  เพ่ืออะไร ในเมื่อการที่จะประชาสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดของเราขนานกับถนนยังไม่ว่านะคะท่าน มันหลบเข้ามาอีกมันเห็นไม่ชัดหรือคะท่าน ดิฉันคิดว่า
ท่านเอาเงินสามล้านหนึ่งแสนในตรงนี้  ป้ายจอแอลอีดีตรงนี้ไปท าอย่างอ่ืน น่าจะมีประโยชน์กว่านะคะ ดิฉัน
ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ   เห็นด้วยกับการที่ เราจะแปรลดทั้งโครงการ 3,100,000.- บาท
ขอบพระคุณค่ะ  

 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ท่านก็ได้แจ้งมา

ที่ผมให้แจ้งในที่ประชุมนะครับ  เนื่องจากว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ. มีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานในที่ประชุม  ท่านก็เลยขออนุญาตไม่ได้เข้าร่วมประชุม แล้วก็ได้มอบหมาย
ให้กับท่านรองบรรเจิด  ภูสมศรี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาท าหน้าที่ในการเข้าร่วม
ประชุมแทนฝ่ายบริหาร ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้น าเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะขอ
มตกิ่อนนะ  คือก่อนจะขอมติ เดี๋ยวผมขออนุญาตท าความเข้าใจกับสมาชิกสภา เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยของ
การพิจารณาเรื่องของบประมาณ จริงแล้วเราจะต้องมีการลงมติ  เดิมทีจะต้องมีการลงมติสองครั้ง คือการลง
มติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กับตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอ  แล้วก็เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามท่ี
ทางร่างเดิมที่ผู้บริหารได้น าเข้าต่อสภานะครับ  แต่ผมจะขออนุญาตรวบรัดตัดตอนเป็นการขอมติครั้งเดียว  
คือกรณีถ้าทางท่านสมาชิกเห็นชอบกับทางคณะกรรมการแปรญัตติใดน าเข้าสู่ที่ประชุมแล้ว  ก็ให้ยกมือ
เห็นชอบนะครับ  ส่วนกรณีท่านใดที่เห็นชอบตามร่างเดิมของผู้บริหารก็ให้ยกมือไม่เห็นชอบนะครับ  ผมจะขอ
มติแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับ  เพ่ือให้มันเป็นการกระชับเวลา  ผมจะขอมติเกี่ยวกับเรื่องของโครงการป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์จอแอลอีดี full Colour Display  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้นครับขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
เป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้นะครับ  ได้ให้ความเห็นชอบป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์จอแอลอีดี full Colour 
Display  ตัดลดทั้งโครงการนะครับ 

ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  20  เสียง งดออกเสียง  5  เสียง 
  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  มติคณะกรรมการแปรลดทั้งโครงการ  ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ      

โปรด ยกมือขึ้นครับ  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้เห็นชอบให้ป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED Full color Display)  ตัดลดทั้งโครงการ   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ   20  เสียง    งดออกเสียง  5  เสียง 
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3. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง  ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า   และการช่วยเหลือคนจมน้ า
เบื้องต้น  จ านวนเงิน  105,000.-  บาท  ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ  นายบุญตัน  เสนค า  เชิญครับ 
  

นายบุญตัน  เสนค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กระผมนายบุญตัน  เสนค า สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อ าเภอเทิง  เขต 1 ตามที่ผมได้ขอแปรญัตตินะครับ วันที่ผมมาที่ อบจ. 
ที่นัดกันว่าจะแปรญัตติ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการนะครับ ไม่มีข้อมูลมาชี้แจงเลยครับ กระผมผู้แปรไม่มี
ข้อมูลเลยครับ จะขอแปรตามเดิมครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านทรงศรีครับ    
 

นางทรงศรี  คมข า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน  ท่านประธานที่เคารพ ดิฉันทรงศรี คมข า ขออนุญาตเสริมท่าน สจ. บุญตัน   เสนค า           
ว่าในขณะที่เราได้มีการนัดพบของคณะกรรมการแปรและผู้ยื่นแปร เจ้าหน้าที่ ที่จะมาชี้แจงบางครั้ง เราไม่ได้
ข้อมูล คณะผู้แปรไม่ได้ข้อมูลจริงๆ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการแปรเมื่อได้รับข้อมูลตอนหลังก็สามารถ
อภิปรายได้ สามารถรู้ในรายละเอียดก็ต้องบอกกล่าวในสภา เพ่ือจะได้ทราบว่าท าไมท่านบุญตัน ท่านถึงได้
แปรลดทั้งโครงการโดยที่ท่านไม่เห็นรายละเอียดค่ะ ไม่มีใครเอารายละเอียดมาให้ค่ะ โครงการที่มีการแปร
ญัตติโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตจากการจมน้ าและการช่วยเหลือคนจมน้ าเบื้องต้น
งบประมาณ 105,000.- บาท  คณะกรรมการแปรและผู้แปรท่านบุญตัน  เสนค า เห็นมีมติเห็นควรแปรลด
ทั้งโครงการจ านวนเงิน 105,000.- บาท ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  วัตถุประสงค์ของ
โครงการนี้เขาแจ้งว่า เพ่ือให้เยาวชนมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ าแค่ประเด็นเดียวค่ะ โครงการนี้
เป็นโครงการที่ดีค่ะ งบประมาณก็ใช้น้อยด้วย ดิฉันพูดมาหลายที่และในวันที่ชี้แจงเจ้าหน้าที่มาชี้แจง ดิฉันก็ได้
น าเรียนเจ้าหน้าที่ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้เด็กไทยของเราว่ายน้ าเป็น
ทุกคน  เห็นควรที่จะมีทุกท่ี ที่จะมีการสอนเด็กให้ว่ายน้ าได้  เราจะเห็นว่าต่างประเทศเราแทบจะไม่ได้ยินเลย
ว่ามีเด็กว่ายน้ าไม่เป็น  มีแต่ประเทศไทยเราเท่านั้นล่ะค่ะ ที่เราจะได้ยินว่าเด็กว่ายน้ าไม่เป็น  แล้วในแต่ละปี
เราจะมีจ านวนเด็กที่จมน้ าตายในแต่ละปีเพ่ิมมากขึ้น  นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเราควรจะมีโครงการ
อย่างนี้  แต่ท่านคะโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราใช้งบประมาณแค่ 
105,000.- บาท  ท าไมเราไม่ท าเป็นโครงการใหญ่ๆ เป็นโครงการระดับจังหวัดให้กับเด็กท้ังจังหวัด เค้าเรียก
อะไรผู้ที่จะเป็นตัวแทนเรา  การที่จะสอนคนอ่ืนๆ ให้มีวิทยากรที่จะสอนคนทั้งจังหวัด ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเราไม่เลือกที่จะท าอย่างนั้น  โครงการนี้ 105,000.- บาท ท่านยังแบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 40 คน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท าโครงการจิ๊บๆอย่างนี้หรือคะ อบรม 3 รุ่นๆละ 40 คน แพลนของ
ท่านปี 62 ก็ท า 63 ก็จะท า 64 ก็จะท า ท่านท าโครงการนี้แพลนจนถึงปี 64 แล้วที่ส าคัญค่ะท่าน  ดิฉันได้
ถามเจ้าหน้าที่ว่า แล้วท าไมโครงการอบรม โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ าและการ
ช่วยเหลือคนจมน้ าเบื้องต้น  ท าไมท่านไม่ฝึกอบรมเด็กท่ีสระว่ายน้ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สนามกีฬาเจ้าหน้าที่ก็ได้น าเรียนแจ้งว่า  เพราะว่าสระว่ายน้ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเชียงราย   
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ของเราเป็นสระน้ าลึกต่ าสุด 1.50 จนถึง 2 เมตรกว่า 3 เมตร เพราะฉะนั้น เราจะเอาเด็กมาฝึกตรงนี้ไม่ได้ 
อันนี้ดิฉันเห็นด้วยนะคะ  แต่การที่เราจะเอาเด็กไปฝึกอบรมในท่ีสถานที่เอกชน แล้วเราก็ใช้เงินส าหรับตรงนั้น
ให้กับเอกชน  ดิฉันว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะเรามีค่าเช่าสถานที่ 4,800.- บาทต่อครั้ง ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ
การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพ 2 กลุ่มกลุ่มละ 2 คนคนละ 1 ชั่วโมงชั่วโมงละ 600 บาท 2,400 บาทค่าวิทยากร
ภาคปฏิบัติการฝึกทักษะการลอยตัว 2 กลุ่มกลุ่มละ 2 คนคนละ 3 ชั่วโมงชั่วโมงละ 600 บาทเป็นจ านวน
เงิน 7,200 บาทท่านต้องเสียเงินกับค่าวิทยากรทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมา 10,200 บาทต่อรุ่นค่าเช่าสถานที่
อีก 4800 บาทนัน่หมายความว่าที่ผ่านมานะคะท่านท่านท าวันเดียวรุ่นละ 31,200 บาทนั่นหมายความว่า
ครึ่งหนึ่งที่ท่านเสียไปท่านไปเสียให้กับวิทยากรท่านได้เสียไปให้กับสถานที่แล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์กับมาคือเด็ก 
40 คนถามว่าเด็ก 40 คนต่อรุ่นที่ไปฝึกอบรมจะเป็นไหมดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่เป็นแน่นอนเพราะท่านอบรมแค่วัน
เดียวท่านอบรมแค่วันเดียวต่อรุ่นท่านท า 3 รุ่นท่านเอาเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงนี้ท าเพ่ืออะไร
ในเมื่อถ้ามันได้ประโยชน์ได้ถึงได้ขณะนี้ท่านจะท าไว้เพ่ืออะไรคะดิฉันเห็นมีหลายโครงการนะคะของงาน
ป้องกันบรรเทาสารภัยและหลายๆโครงการของในบางกอง จะเป็นโครงการเล็กๆขนาดนี้ล่ะค่ะท่าน 
100,000 200,000 300,000 ท่านท าเพ่ืออะไรมันเหมือนกับว่ามีเงินเหลืออยู่หรือแบ่งให้แต่ละกองกอง
ละเท่านั้นเท่านี้โครงการใหญ่ๆท าไปละเหลือแต่โครงการเล็กๆโครงการเล็กๆเจ้าหน้าที่กองนี้เอาตรงนี้ไปท านะ
ให้มีโครงการเข้ามาจะได้ LPA ด้วยจะได้ผลงานด้วยจะได้เป็นงานด้วยมันเหมือนอย่างนั้นล่ะค่ะท่านดิฉันว่า
เราหน้าที่จะเลิกได้นะคะส่งการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นองค์การของจังหวัดเป็นของพ่ีน้องประชาชน
ทั้งจังหวัดเชียงรายเราไม่ควรที่จะท าโครงการเล็กๆอย่างนี้แล้วนะคะท่านก็เลยขออนุญาตที่จะน าเสนอว่า
คณะกรรมการแปรและผู้แปรถึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าเราขอแปลลดทั้งโครงการ 105,000 บาทค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ  
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ครับ ผมจะขอมตินะครับก็รูปแบบการขอมติก็ตามที่ได้ชี้แจงนะครับก็คือผมจะขอมติ 2 ครั้งนะครับ
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตตินะครับใดเสนอต่อสภาก็ให้ยกมือเห็นชอบนะครับ
ส่วนสมาชิกท่านใดถ้าเห็นชอบตามร่างเดิมของตามผู้บริหารได้น าเข้าสู่สภาก็ให้ยกมือไม่เห็นชอบนะครับผมจะ
ขอมตินะครับโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตรอดจากการจมน้ าและช่วยเหลือคนจมน้ าเบื้องต้นนะ
ครับจ านวนงบประมาณ 105,000 บาทซึ่งกรรมการแปรญัตติ ขอเสนอตัดลดทั้งโครงการนะครับมีสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้นครับ มี 1 ท่านนะครับผมเป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้นะครับมีมตินะครับมีมติเห็นชอบนะครับ มีมติ
เห็นชอบตามกรรมการแปรญัตตินะครับโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะและการใช้ชีวิตร่วมกันน้ าและ
ช่วยเหลือผู้จมน้ าเบื้องต้นนะครับตัดลดทั้งโครงการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 19 เสียงนะคะไม่เห็นชอบ 1 
เสียงงดออกเสียง 5 เสียงนะครับ 
 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ขอบคุณครับ  มติคณะกรรมการแปรลดทั้งโครงการ     
ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ โปรดยกมือขึ้นครับ.......... มีสมาชิกท่านใด            
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ..................เป็นอันว่า    ที่สภาแห่งนี้เห็นชอบให้  



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ  การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า   และการช่วยเหลือ 
คนจมน้ าเบื้องต้น ตัดลดทั้งโครงการ   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  19  เสียง    งดออกเสียง  5  เสียง   ไม่เห็นชอบ  1  เสียง 
4. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็ก  และเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  
   จ านวนเงิน  124,000.-  บาท  ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ นายบุญตัน  เสนค า    เชิญครับ   
สมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ  

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
..................................................................................................................................................................
................ 
นายบุญตัน  เสนค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกระผมนายบุญตันแสนค าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอ าเภอเทิงเขต 1 ก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมมาวันนั้นทางเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบนะครับโครงการไม่มีข้อมูลมาชี้แจงเลยครับกระผมก็ขอแปรเพราะว่าไมม่ีข้อมูลนะครับ ขอตัด
แบบเหมือนเดิมครับ 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ   
 
นางทรงศรี  คมข า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ท่านประธานที่เคารพดิฉันส่งฟรีคมข าค่ะก็ขออนุญาตเสริมท่านสจบุญตันแสนค านะคะว่าในขณะที่
เราได้มีการนัดพบของคณะกรรมการและผู้ยื่นแต่ละเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาชี้แจงบางครั้งเราไม่ได้ข้อมูลคณะ
ผู้แทนไม่ได้ข้อมูลจริงๆนะท่านเพราะฉะนั้นคณะกรรมการการแปลเมื่อได้รับข้อมูลตอนหลังก็สามารถที่จะ
อภิปรายได้นะคะสามารถที่จะรู้ในรายละเอียดก็ต้องต้องบอกกล่าวในสภาเพ่ือจะได้ทราบว่าท าไมท่านบุญตัน
ท่านถึงต้องแปลรถท้ังโครงการโดยที่ท่านท่านไม่เห็นรายละเอียดค่ะไม่มีใครเอารายละเอียดมาให้นะคะค่ะ
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนงบประมาณตั้งไว้อีกละท่าน 
124000 บาทคณะกรรมการแปรและผู้แปรท่านบุญตัน  เสนค าขอแปรลดทั้งโครงการ 124000 บาท
งบประมาณนี้ตั้งขึ้นเพ่ืออบรมเด็กและเยาวชนจ านวน 2 รุ่นค่ะรุ่นละ 250 คนเป้าหมายเพ่ือให้เยาวชนมี
ความรู้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของงานป้องกันและบรรเทาสารภัยท่านคะงบประมาณปี 
2562 ก็ตั้งงบประมาณ 12 4,000 บาทเท่ากันค่ะจัดอบรม 2 รุ่นเท่ากันงบประมาณของปี 62 ใช้จริงแค่ 
90,000 บาทถามว่าเยอะไหมไม่เยอะกว่าท่านและแถมยังไม่พอใช้จริงตามงบประมาณด้วยซ้ าก็คือตั้งงบไว้ 
124000 บาทใช้จริงแค่ 93,000 บาทแตท่่านคะอย่างที่เราได้คุยกันอ่ะค่ะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายมันควรที่จะเลิกได้แล้วจากการท างบประมาณเล็กๆโครงการน้อยๆที่แบบแบ่งให้แต่ละกลุ่มแต่ละกอง
ท าเพ่ือที่จะเอาแอลพีจีเอหรือเพ่ือที่จะให้เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ในบางกลุ่มบางกองนะคะตรงนี้มันน่าจะ
เลิกได้แล้วค่ะท่านแล้วที่ส าคัญนะคะงบประมาณของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็มีโครงการการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสารภัยในสถานศึกษาท่านตั้งไว้อีกโครงการหนึ่ง  220,000 
บาทมีอยู่แล้วโครงการ 2 อัน เหมือนกันที่ซ้ าไม่ใช่ไหมคะกันโครงการที่เราคุยกันวันนี้คือโครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกโครงการที่ดิฉันได้กล่าวอ้างเมื่อกี้คือโครงการ



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสารภัยในสถานศึกษางบประมาณ 220,000 บาทท่านต้องไป
ท ากับในสถานศึกษาท่านต้องไปท ากับในเด็กนักเรียนท าไมท่านไม่เอา 2 โครงการนี้มารวบรวมท าให้มันเป็น
วันเดียวกันเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องกวนเวลาการเรียนหนังสือของเด็กหรือไม่ต้องท าให้ท่านเสียเวลาในการที่จะต้อง
ออกไปอบรมหลายครั้งหลายคราในการที่ท าอย่างอ่ืนเพราะตามเจ้าหน้าที่ท่านเล่ามาของโครงการของกอง
ป้องกันและบรรเทาสารภัยถ้ามีโครงการที่จะต้องไปท าหลายที่มีชีวิตแต่ละท่ีต้องใช้เวลาเยอะหลายวันแล้ว
ท่านจะต้องมาเสียเวลากับการที่จะต้องท าโครงการย่อยๆในแต่ละสถานศึกษาอย่างนี้อีกดิฉันในฐานะ
คณะกรรมการแปรจึงเห็นควรว่าจะแปรลดทัง้โครงการ 124000 บาทค่ะขอบพระคุณค่ะท่าน 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ครับ ขอบคุณครับผม ผมจะขอมติครบัท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติก็ให้
ยกมือเห็นชอบนะครับส่วนสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิมของผู้บริหารก็ให้ยกมือไม่เห็นชอบนะครับผม
ขอมตินะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบนะครับโครงการเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ
ของโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับโดยตัดลดทั้ง
โครงการสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับมี 1 ท่านนะครับเป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้นะครับใดมีมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบนะครับ 19 เสียงนะ
ครับไม่เห็นชอบ 1 เสียงแล้วก็งดออกเสียง 5 เสียงนะครับผม 
คณะกรรมการแปรญัตติ   

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
..................................................................................................................................................................
........ 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ขอบคุณครับ  มติคณะกรรมการแปรลดทั้งโครงการ     
ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ โปรดยกมือขึ้นครับ.......... มีสมาชิกท่านใด            
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ..................เป็นอันว่า    ที่สภาแห่งนี้เห็นชอบให้  
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย ในเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  
ตัดลดทั้งโครงการ   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  19  เสียง    งดออกเสียง  5  เสียง  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง 
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  
จ านวนเงิน  1,500,000.-  บาท   ผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ  นายวัชรพงศ์  ปิโย    เชิญครับ  
สมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ  

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
 
นายวัชรพงษ์  ปิโย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ครับ เรียนท่านประธานสภา ผอ.ทุกส านักนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับกระผมนาย
วัชรพงษ์  ปิโยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขต 4 อ าเภอเมืองนะครับเรื่องท่ีผมขอแปร
ญัตติในครั้งนี้นะครับ หน้า 38 นะครับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วน
ร่วมฟังชื่อโครงการแล้วดูน่าสนใจแล้วก็น่าเห็นใจเรื่องของประชาชนหรือว่าพ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านทุกท่านทุก



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 

คนนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์จากการช่วยเหลือจากอบจนะครับแต่ในการดูข้อมูลไปลึกๆนะครับส่วนมาก
นะครับจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของป้ายโฆษณาเรื่องของอะไรที่ในการจัดหาซื้อวัสดุนั้นไม่เต็มที่นะครับจะเป็น
ค่าของอาหารค่าอะไรเป็นส่วนมากแล้วอย่างเช่นปีที่ผ่านมานะครับตั้งงบประมาณไว้เช่นกันแล้วก็ไปโอนลด
เพ่ิมตั้งงบประมาณใหม่ในการไปใช้จ่ายในการไปของทางราชการนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นซื้อถังดับเพลิง
อะไรพวกนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนของปีที่ผ่านมาปีนี้ตั้งไว้อยู่ 1500000 บาทนะครับ 
1500000 บาทนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์น าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องชาวบ้านประชาชนทั้ง 18 อ าเภอนั้นผมเห็นด้วยแต่วันนี้ผมดูแล้วนะครับตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ขอ
มาหรือว่าในข้อบัญญัตินั้นผมนะครับมีความเห็นว่าส่วนหนึ่งจะต้องตัดลดงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือจะไปช่วย
แก้ไขปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านทั้ง 18 อ าเภอนะครับจากท่ีเสนอมา 1,500,000 บาทผมขอแปรลดจ านวน
เงิน 152,000 บาทถ้วนครับคงเหลืองบประมาณท่ีจะด าเนินการนั้น 1,348,000 บาทถ้วนครับผม 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ครับ ขอบคุณครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ มีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับก็
มติคณะกรรมการแปรนะครับแปรลดจ านวนงบประมาณไปทั้งสิ้น 152,000 บาทนะครับคงเหลือวงเงิน
งบประมาณ 1,348,000 บาทนะครับผมจะขอมตินะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
แปรญัตตินะครับโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามร่างของคณะกรรมการแปร
ญัตติโปรดยกมือขึ้นครับไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้นะครับเห็นชอบให้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมในวงเงินงบประมาณ 1,348,000 บาทนะครับด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ 17 เสียงนะครับงดออกเสียง 4 เสียงนะครับ 
นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ   
คณะกรรมการแปรญัตติ   

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ  มติคณะกรรมการแปรลด    152,000.-  บาท  คงเหลือ 1,348,000.-  บาท 

ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ โปรดยกมือขึ้นครับ.......... มีสมาชิกท่านใด           ไม่
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ..................เป็นอันว่า    ที่สภาแห่งนี้เห็นชอบให้   
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  
มีวงเงินงบประมาณ 1,348,000.-  บาท 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  17  เสียง    งดออกเสียง  4  เสียง 
 
6. โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จ านวนเงิน  700,000.-  บาท 
ผู้ย่ืนเสนอค าขอแปรญัตติ   นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  และ นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น   เชิญครับ   
สมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ  

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพดิฉันอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารจังหวัดเชียงรายอ าเภอเทิงเขต 2 ค่ะส าหรับโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตนั้นชื่อเดิมทีใน
โครงการนี้เมื่อยื่นเข้ามาในร่างข้อบัญญัติ ดิฉันมีความสนใจในโครงการนี้เป็นอย่างมากนะคะและงบประมาณ
ที่ตั้งข้ึนมา 700,000 บาทก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะเมื่อมา
อ่านในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ก็คือเพ่ือจัดการศึกษาความรู้ในรูปแบบต่างๆตามความสนใจ
ของประชาชนเพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัยนั่นหมายถึงว่าผู้ใดสนใจที่จะ
ไปศึกษาในเรื่องของงานช่างก็จะมีวิทยากรมาให้ความรู้นะคะกับผู้ที่สนใจทั่วไปในเรื่องของงานช่างท่านใด
สนใจเรื่องงานก่อสร้างก็สามารถมาเรียนรู้ได้ในส่วนของงานก่อสร้างนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ท่ี 3 ยิ่ง
ส าคัญค่ะเพ่ือส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตตลอดจน
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในส่วนของโครงการน่าสนใจมากและหากมีการด าเนินการภายใต้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก
แต่น่าตกใจค่ะเมื่ออ่านต่อไปในส่วนของเป้าหมายที่ผู้จะเข้ารับการอบรมจะแบ่งเป็น 3 รุ่นหลักสูตรนั้นชื่อ
หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุค่ะโดยแบ่งเป็น 3 รุ่นรุ่นที่ 1 ผู้สูงอายุอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า 
พาน แม่ลาว ป่าแดด เทิง จ านวน 90 คนจ านวนที่อบรมทั้งสิ้น 5 วันใน 1 รุ่นรุ่นที่ 2 ก็เป็นการอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเขตอ าเภอดอยหลวง อ าเภอขุนตาล อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเชียงของ 
อ าเภอเวียงแก่นอ าเภอพญาเม็งราย จ านวน 90 คนระยะเวลาในการอบรมเช่นเดิมค่ะ 5 วันรุ่นที่ 3 หลักสูตร
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเช่นเดิมนะคะในเขตผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเวียงชัย อ าเภอ
แม่จัน อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเชียงแสน จ านวน 90 คนเป็นจ านวนอีก 5 วันทั้งหมด 3 รุ่น 
5 วันวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือจัดการศึกษาความรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ดิฉันไม่
เข้าใจว่าดิฉันอาจจะเข้าใจผิดหรือไม่การศึกษาตามอัธยาศัยกับวันนี้ท่านตั้งหลักสูตรในเรื่องของการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากเราจะมองกลับเข้าไปอีกไปดูในส่วนของค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเป็นค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 4 คน 2 ชั่วโมงชั่วโมงละ 800 บาทเป็นจ านวนเงิน 
6,400 วิทยากรกลุ่ม 54,000 บาทค่าอาหารกลางวัน 60,000 บาทต่อผู้เข้ารับการอบรม 90 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คนรวมเป็น 100 คนอันนี้คือ 1 รุ่นนะคะค่าอาหารว่างหรือค่าเบรคนะคะจ านวน 35,000 
บาทค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,000 ค่าเอกสารประกอบ 5,000 บาทค่าวัสดุอุปกรณ์ 33,000 บาทค่า
เครื่องเสียงวันละ 5,000 บาทจ านวน 5 วันอันนี้คือ 1 รุ่นนะคะ 25,000 บาทค่าเกียรติบัตร 90 ใบใบละ 
15 บาท 1350 ค่ากระเป๋าจ านวน 90 ใบใบละ 60 บาทเป็นจ านวนเงิน 5,400 บาทและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็นอีก 5,850 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233,000 บาทต่อรุ่นคูณด้วยจ านวน 3 รุ่นรุ่นละสองแสนสาม
หมื่นสามพันบาทเป็นเงินจ านวนทั้งหมด 700,000 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือว่ารายการให้จ่าย
ทั้งหมดท่ีดิฉันอ่านมาไม่มีค่าเดินทางไม่มีค่าที่พักแล้ววันนี้ท่านเป้าหมายที่ท่านจัดการอบรมนั้นล้วนแล้วแต่
เป็นผู้สูงอายุในแต่ละรุ่นรุ่นที่๑ ผู้สูงอายุแม่สรวย เวียงป่าเป้า พาน แม่ลาว ป่าแดด เทิง จ านวน 90 คนนั้น
ดิฉันได้สอบถามเจ้าหน้าที่ในฐานะท่ีดิฉันเป็นผู้ยื่นแปรญัตติและเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ดิฉันถาม
เจ้าหน้าที่ว่าแล้วคุณจะจัดอบรมที่ใดอันที่ 1 จัดอบรมที่ใดอันที่ 2 จัดอบรมเรื่องอะไรได้สอบถามไปยัง
ผู้สูงอายุแล้วหรือยังว่าอยากจะอบรมเรื่องอะไรตามอัธยาศัยค าถามต่อมาแล้วผู้สูงอายุจะมาอย่างไรแล้วน้อง
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ทราบหรือไม่ว่าอ าเภอที่ได้จัดขึ้นมาในแต่ละรุ่นยกตัวอย่างเช่นอ าเภอเวียงป่าเป้าน้องบอกว่ารุ่นที่ 1 น่าจะจัด
ในอ าเภอเมืองอ าเภอเวียงป่าเป้ามาอ าเภอเมืองเชียงราย 90 กิโลเมตรมา 90 และไม่มีค่าที่พักไม่มีค่าเดินทาง
ให้เดินทางกลับไปอีก 90 กิโลเมตรผู้สูงอายุจากอ าเภอเวียงป่าเป้าต้องเดินทางวันละ 180 กิโลแล้วจะมา
อย่างไรเจ้าหน้าที่ตอบไม่ทราบแล้วใครจะน าพามาไม่ทราบมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้หรือไม่ไม่มี ดิฉันถึง
ถามว่าวันนี้ผู้ที่จัดตั้งในมองในส่วนของชื่อโครงการมันน่าสนใจมากวัตถุประสงค์ของโครงการอีกเช่นกันที่บอก
เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการให้ความรู้กับพ่ีน้องประชาชนดูตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วเข้าใจว่า
ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมน่าจะเป็นเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปแต่ปรากฏว่าคุณไปตั้งเป็นผู้สูงอายุใน
ขณะเดียวกันจัดกลุ่มผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่มในแต่ละกลุ่มแยกอ าเภอรุ่นที่ 2 ค่ะก็อีกเช่นเดิมอบรมศักยภาพ
ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุอ าเภอเวียงแก่นอ าเภอพญาเม็งรายอ าเภอเชียงของอ าเภอเชียงรุ้งอ าเภอขุน
ตาลอ าเภอดอยหลวง หากจะจัดในเมืองอีกอ าเภอเวียงแก่นเดินทางมาถึงอ าเภอเทิงอยู่ที่ระยะทางประมาณ 
70 กิโลเมตรอ าเภอเทิงมาจังหวัดเชียงราย 64 กิโลเมตรการเดินทางขามาผู้สูงอายุต้องเดินทางมาร่วม 130-
140 กิโลเมตรกลับไปอีก 100 กว่ากิโลเมตรจ านวนทั้งหมด 5 วันที่ผู้สูงอายุจะต้องเดินทางมาวันนี้ข้อจ ากัด
ของผู้สูงอายุทุกท่านทราบดี  หนึ่งหากเรามีการด าเนินการแบบนี้ผู้สูงอายุในแต่ละอ าเภอที่จะต้องเดินทางลม
ในจังหวัดเชียงรายตามที่มีผู้เสนอโครงการนี้ตามท่ีผู้บริหารบอกว่าโครงการแต่ละคน ได้มีการพิจารณาได้มี
การซักซ้อมได้มีการตรวจสอบมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงน าเสนอเข้ามาอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ฉบับนี้นี่คือการซักซ้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยมีการพิจารณาแล้วเป็นที่เรียบร้อยผู้สูงอายุจะเดินทางมาอบรม
ภายใต้โครงการงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายวันละไม่ต่ ากว่า 100 กิโลเมตรใครจะมาไม่รู้
ความปลอดภัยของผู้สูงอายุอยู่ตรงไหนท่านได้คิดค านึงถึงเรื่องนี้หรือไม่และในขณะเดียวกันผู้สูงอายุนั่น
หมายถึง ณ ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้มีรายได้แล้วผู้สูงอายุต้องพ่ึงพากับเบี้ยผู้สูงอายุแล้ววันนี้ผู้สูงอายุจะน า
งบประมาณท่ีไหนมาใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับดิฉันถึงได้บอกว่าหลายๆโครงการที่ท่านตั้งขึ้นมานั้นใน
วัตถุประสงค์นั้นดีมากหากผู้ที่ด าเนินการได้คิดค านึงถึงอันที่ 1 ท่านต้องไปดูกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายใน
การที่ท่านตั้งโครงการมานั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่และท่ีส าคัญได้กลับไปถาม
กลุ่มเป้าหมายนั้นไหมว่าเขาอยากจะอบรมเรื่องอะไรอยากจะอบรมที่ไหนอยากจะอบรมในลักษณะอย่างไร
บ้างอันนี้คือสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดไม่มีค่าที่พักไม่มีค่ารถไม่มีค่าเดินทางความปลอดภัยผู้สูงอายุไม่ทราบจะอยู่
ตรงไหนที่ส าคัญก็ไม่รู้อีกเช่นกันตอบไม่ได้ว่าผู้สูงอายุจะเดินทางมาอย่างไรเต็มที่บอกว่า 5 วันผู้สูงอายุไปกับ
สิ่งที่ท่านบอกว่าเป้าหมายท่านจะได้รับการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความรู้ที่กว้างไกลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ผู้สูงอายุต้องการความรู้เพ่ือไปทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่ใน
ขณะเดียวกันผลที่ท่านคาดว่าจะได้รับท่านจะมีหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยและตรงตามความสนใจของ
ประชาชนนักเรียนนักศึกษานี่คือโครงการที่ฉันขึ้นมาแล้วบอกว่าได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดีนะคะผลที่คาด
ว่าจะได้รับจะได้หลักสูตรที่ตรงตามความสนใจของประชาชนนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรนี้ดิฉันก็ถามเจ้าหน้าที่
อีกเช่นกันค่ะว่าแล้วมีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรนี้แล้วจะน าหลักสูตรนี้ไปไว้ที่ไหนประชาชนชาวจังหวัด
เชียงรายทั่วไปจะได้เห็นหลักสูตรนี้อย่างไรนี่คือมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายที่จะมองว่าวันนี้ท่านตั้งเป้าหมายท่านตั้งโครงการขึ้นมาได้ดีเยี่ยมนะคะแล้วที่ส าคัญผู้เข้าร่วมโครงการ
จะมีความรู้ที่หลากหลายยกระดับคุณภาพการศึกษาสามารถน ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 5 วันนี้ฉันจะได้



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 

หลักสูตรขึ้นมาหรือยังไม่แน่ใจว่าผู้สูงอายุของนะคะในแต่ละพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ าเภอเวียงแก่นเชียง
ของหรือแม้กระทั่งที่ไกลสุดก็คือเวียงป่าเป้าไปไกลสุดคืออ าเภอแม่สายท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่านคะ
และวันนั้นเองที่ฉันมีความคิดตรงนี้ขึ้นมาว่ามึงก็ได้ตอบกลับกับทางเจ้าหน้าที่ว่าส าหรับในส่วนของอ าเภอเทิง
นั้นฉันไม่ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ผู้สูงอายุเข้ามาอบรมในโครงการนี้เนื่องจากว่าดิฉันไม่ม่ันใจในความปลอดภัยของ
ผู้สูงอายุจ านวน 5 วันต่อการเดินทาง 64 กิโลเมตรมาเช้าเย็นกลับเช้ามาเย็นกับจ านวน 5 วันหากเกิดเหตุ
อะไรขึ้นกับผู้สูงอายุใครจะรับผิดชอบนี่คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้โครงการนี้จึงได้เข้าสู่กระบวนการที่บอกว่าดิฉัน
จ าเป็นต้องแปรลดโครงการนี้ทั้งโครงการไม่สามารถที่จะให้มีโครงการนี้ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบรายจ่าย
ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ได้เนื่องจากไม่มีความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมายไม่มีความชัดเจนในกระบวนการ
ในการจัดท าไม่มีความชัดเจนในกระบวนการที่ท่านจะด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้จึง
ได้ในฐานะของสมาชิกสภาผู้ยื่นแปรญัตติและในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติที่จะแปรลด
งบประมาณท้ังโครงการเป็นจ านวนเงิน 700,000 บาทและคงเหลืองบประมาณไว้ 0 บาทจึงน าเรียนต่อ
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบค่ะ  
นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ   
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ครับ ขอบคุณครับ ท่านประเสริฐ มีอะไรเพ่ิมเติมไหมคะไม่มีนะครับถ้าไม่มี เดี๋ยวทางท่าน
คณะกรรมการแปร มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ เดี๋ยวถ้าไม่มีผมจะได้ขอมตินะครับก็ขออนุญาต
ทบทวนตามเดิมนะครับ ขออนุญาตทบทวนทุกครั้งนะครับเพ่ือให้มันเกิดความถูกต้องนะครับท่านสมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตตินะครับขอให้ยกมือเห็นชอบนะครับส่วนสมาชิกท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิมของทางผู้บริหารนะครับที่เอาเข้าเสนอต่อสภาก็ให้ยกมือไม่เห็นชอบนะครับท่านนะครับผมจะขอมติ
นะครับสมาชิกท่านใดนะครับอันนี้นะมติของคณะกรรมการนะครับแปรลดทั้งโครงการนะครับผมท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับโปรดยกมือขึ้นครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้นะครับเห็นชอบให้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
นะครับตัดลดทั้งโครงการนะครับด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 21 เสียงนะครับงดออกเสียง 4 เสียงนะครับ 
 
นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

    ขอบคุณครับ  มติคณะกรรมการแปรลดทั้งโครงการ     
   ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ โปรดยกมือขึ้นครับ.......... มีสมาชิกท่านใด            
  ไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ..................เป็นอันว่า    ที่สภาแห่งนี้เห็นชอบให้  
  โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต  ตัดลดทั้งโครงการ   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  21 เสียง    งดออกเสียง  4 เสียง 
7. โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ    จ านวนเงิน 350,000.-  บาท 
   ผู้ย่ืนเสนอค าขอแปรญัตติ  นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์   เชิญครับ   
สมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ  

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดิฉันนางอาทิตาธร  วันไชยธนวงศ์สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอ าเภอเทิงเขต 2 ค่ะส าหรับโครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่าง
มั่นใจงบประมาณทั้งสิ้น 350,000 บาทนะคะโครงการนี้ได้รับค าชี้แจงจากท่านผู้บริหารผ่านการมอบอ านาจ
มายังเจ้าหน้าที่ได้มาตอบข้อซักถามกับสมาชิกที่มีผู้ยื่นแปรและคณะกรรมการที่แปรญัตตินะคะเนื่องจากว่า
โครงการนี้ได้มีการด าเนินการจัดท ามาในปีงบประมาณ 2562 เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 350,000 บาทแต่
ทั้งนี้หลังจากท่ีมีการด าเนินการจัดการอบรมแล้วไม่ได้มีการติดตามผลเนื่องจากได้มีการสอบถามนะคะว่า
เป้าหมายในการด าเนินการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินการนะมีมาอย่างไรและหลังจากท่ีมีการจัดอบรม
แล้วนะคะเป้าหมายที่มีก็คือเด็กๆในโรงเรียนโดยแยกไปตามโรงเรียนต่างๆซึ่งในปีที่ขออนุมัติงบประมาณ
ส าหรับปี 2563 นั้นก็ยังไม่มีการวางแผนว่าจะไปด าเนินการจัดการอบรมให้กับน้องในพ้ืนที่ใดหรือจะไปจัด
อบรมให้กับเด็กและเยาวชนในเขตอ าเภอใดนะคะแต่ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการได้สอบถามว่าแล้วในปี 2562 ที่
มีการด าเนินการมาแล้วนั้นได้มีการติดตามหรือประเมินประเมินผลออกมาเป็นอย่างไรภายใต้การอบรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในโครงการนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะให้ค าตอบได้ว่าได้มีการติดตาม
ประเมินผลในสิ่งที่หลังจากท่ีได้ไปอบรมมาได้พบว่าภายใต้การอบรมการให้ข้อมูลในการเตรียมน้องสู่โลกกว้าง
ให้ความรู้กับเด็กในกรณีเรื่องของท้องไม่พร้อมในกรณีเรื่องของยาเสพติดไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วหลังจากไป
อบรมมาเรียบร้อยติดตามประเมินผลกลับไปว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้างสอบถามข้อมูลกลับไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไม่ได้กลับไปติดตามประเมินผลจึงไม่สามารถท่ีจะให้ค าตอบจาก
คณะกรรมการตลอดจนถึงผู้ยื่นแปลได้ในขณะเดียวกันในลักษณะของโครงการแบบนี้ในส่วนของท้องถิ่นใน
ส่วนของสถานศึกษาและในส่วนราชการที่เก่ียวข้องก็มีการด าเนินการในการจัดอบรมเป็นปกติจึงเห็นว่ามี
ความซ้ าซ้อนกันในส่วนของงบประมาณและมีการซ้ าซ้อนกันกับการจัดอบรมภายใต้โครงการลักษณะเดียวกัน
กับท้องถิ่นต่างๆนะคะในขณะเดียวกันในส่วนของผู้ยื่นแปรและคณะกรรมการติดตามเราไม่มีไม่ได้เห็นความ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการที่เคยมีการด าการมาแล้วในปี 2562 ในงบประมาณปี 2562 ที่ผ่านมาดังนั้นในส่วน
ของสมาชิกผู้ยื่นแปรและคณะกรรมการแปรจึงมีความเห็นว่าตัดลดงบประมาณลงทั้งจ านวนนะคะส าหรับ
โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจจ านวนสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 0 
บาทค่ะ  
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ   

ครับ ขอบคุณครับผม ท่านคณะกรรมการแปรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอ
มติเลยนะครับก็ได้ถามท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติก็ให้ยกมือถือชอบนะครับส่วน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิมของผู้บริหารก็ให้ยกมือไม่เห็นชอบนะครับก็มติของคณะการแปรนะครับ
ลดทั้งโครงการนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับขอบคุณ
ครับมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้นะครับเห็นชอบให้
โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจนะครับตัดลดทั้งโครงการนะครับด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 20 
เสียงงดออกเสียง 5 เสียงนะครับ 
คณะกรรมการแปรญัตติ   



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ขอบคุณครับ  มติคณะกรรมการแปรลดทั้งโครงการ     
     ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ โปรดยกมือขึ้นครับ.......... มีสมาชิกท่านใด                 
    ไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ..................เป็นอันว่า    ที่สภาแห่งนี้เห็นชอบให้  
    โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ    ตัดลดทั้งโครงการ   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  20 เสียง    งดออกเสียง  5  เสียง 
 
8. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
จากมลพิษหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก    จ านวนเงิน 202,500.-  บาท 
ผู้ย่ืนเสนอค าขอแปรญัตติ   นายสมนึก   ใจจักร์   เชิญครับ 
สมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ  

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
นายสมนึก  ใจจักร์  สมาชิกสภาองค์การยริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกระผมนายสมนึก  ใจจักร์สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอ าเภอเมืองเขต 6 ครับผมก็ได้ยื่นค าขอแปรญัตตินะครับในหัวข้อของ
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองจากมลภาวะจากมลพิษหมอกควันไฟและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กซ่ึงผมสังเกตท่ีเจ้าหน้าที่ได้น าเสนอนะครับผมบอกว่าน่าจะเราจะต้องท าให้ควบคู่ทั้ง
ทั้งหมด 18 เขตหรือทั้งจังหวัดเพราะทุกที่จะมีแต่ฝุ่นละอองจะดูงบประมาณแล้วแค่ 2 แสนกว่าบาท 
202,500 เฉลี่ยแล้วนะครับทุกอ าเภอหรือว่าทุกเขตพ้ืนที่ยังไม่มีครอบคลุมถึงนะครับสมควรที่จะต้องให้
มากกว่านี้เรามองเห็นความส าคัญเนื่องจากเหมือนกับโซนแม่สายอ าเภอแม่สายจะมีเกิดมลพิษจากควันไฟ
ต่างๆนะครับเราสามารถท่ีจะต้องหาวิธีอ่ืนที่ต้องช่วยกันแก้ไขถ้าไปจุดเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเราเขียนโครงการ
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดแต่ใช้งบนิดเดียวไม่สามารถท่ีจะท าในเรื่องตรงนี้ให้ควบคุมผมก็ขอแปรลดทั้งโครงการ
ครับ ขอบคุณครับ 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญท่านบัณฑิตครับ 
คณะกรรมการแปรญัตติ   

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
นายบัณฑิต  สุรินเปา 

 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผมนายบัณฑิต  สุรินเปา เมื่อกี้ก็พาดพิง
ถึงแม่สายนะโครงการภาวะเป็นพิษนะครับซึ่งผมก็เป็นสจในเขตแม่สายครับก็ได้รับทราบปัญหาเป็นอย่างดีนะ
ที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่าหมอกควันเยอะมากครับแต่ทางองค์กรของเราไม่เห็นไปเลยครับหมอกควันขึ้นเป็นเกือบ
หลายๆเดือนนะครับจะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขตอันตรายครับอันตรายจริงๆนะครับ ให้ประชาชน
แออัดได้กลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับขอย้ าเตือนเลยครับ อบจของเราอ่ะครับมีหน้าที่ต้อง
สอดส่องดูแลหรือเป็นแบบเรียกว่าต้องช่วยเหลือพ่อแม่พ่ีน้องแบบเร่งด่วนทันท่วงทีครับ แต่ที่สุดแล้วหรอครับ
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ได้ข่าวว่าซื้อ Map หรือหน้ากากนะครับตอนที่หมอกควันจางแล้วครับกระผมเห็นแล้วว่ารู้สึกว่ามันยังไม่เกิด
ความปลอดภัยให้กับเพ่ือนๆพ่ีน้องชาวไม่รับสายครับผมขอยื่นตรงนี้แปรลดทั้งหมดเลยครับ ขอบคุณครับ 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ครับ ผมก็จะมติตามเดิมนะครับถ้าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติก็ให้ยก
มือเห็นชอบนะครับเป็นสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิมของคณะผู้บริหารนะครับที่รับเข้าสู่สภาก็ให้ยกมือ
ไม่เห็นชอบนะครับซึ่งมติของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับโครงการนี้แปรปรับลดทั้งโครงการนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติคณะการแปรญัตตินะครับโปรดยกมือขึ้นครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดไม่
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับขอบคุณครับมี 1 ท่านนะครับเป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้นะครับเห็นชอบให้โครงการ
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองจากมลพิษหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาด
เล็กนะครับตัดลดทั้งโครงการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบดูคะแนนเสียงเห็นชอบ 18 เสียงนะครับไม่เห็นชอบ 1 
เสียงงดออกเสียง 6 เสียงนะครับ 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ขอบคุณครับ  มติคณะกรรมการแปรลดทั้งโครงการ     
ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ โปรดยกมือขึ้นครับ.......... มีสมาชิกท่านใด           ไม่
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ..................เป็นอันว่า    ที่สภาแห่งนี้เห็นชอบให้  
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  ในการดูแลสุขภาพของตนเองจากมลพิษ 
หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ตัดลดทั้งโครงการ   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  18  เสียง    งดออกเสียง  6  เสียง  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง 
 

9. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  จ านวนเงิน 325,000.-  บาท  ผู้ย่ืนเสนอค าขอแปรญัตติ   
นายวัชรพงศ์   ปิโย    เชิญครับ   
สมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ  

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
นายวัชรพงษ์  ปิโย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรียนท่านประธานสภาท่านหัวหน้าส านัก ผอ. ทุกส่วนพร้อมทั้งท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะ
ครับกระผมนายวัชรพงษ์  ปิโย สจ เขต 4 อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับโครงการหน้า 64 นะครับ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและการและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณ 325,000 บาทนะครับดูแล้วก็น่าส่งเสริมเหมือนเช่นเคยนะครับเพราะว่าผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสนั้นเป็นผู้ที่ขาดโอกาสเราเป็นองค์กรใหญ่ต้องสนับสนุนเพื่อให้ได้อาชีพติดตัวกับผู้พิการนะครับ
แล้วผมมาดูข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้จากพ้ืนที่ที่ได้มีการเขาขอมานะครับดูแล้วมันไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ทีข่้อบัญญติตั้งไว้นะครับว่าประมาณ 325,000 บาทนั้นนะครับมีการยื่นขอมาเพียง 1 อบต.นะ
ครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอบต.บัวสลีนะครับงบประมาณ 25,000 นะครับแล้วก็เป้าหมายกับผู้ดูแล
และผู้พิการจ านวน 30 คนในการฝึกอบรมนั้นอาชีพ 2 วันนะครับแต่โครงการนั้นน่ะกับก็ใจดีนะครับที่พักอีก 
5 คืนแล้วก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ที่จะในการฝึกอาชีพนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเหตุผลคนใดไม่รู้นะครับเขา
ขอมาฝึกอาชีพแค่ 2 วันแต่เราจะให้พักตั้ง 5 คืนนะครับและขอตั้งงบประมาณไว้ 325,000 บาทผมดแูล้ว



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 

มันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเรื่องของการฝึกอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่จะติดตัวไปกับผู้พิการนะ
ครับเขาก็ด้อยโอกาสเขาก็พิการอยู่แล้วเราอย่าไปซ้ าเติมเขาครับถ้าอยากจะท าผมว่าน่าจะท าให้มันดีๆนะครับ
อาชีพอะไรที่จะท าเขาขอยังไงท าท าอะไรก็ก็ท าตามที่เขาขอแล้วก็จะสัมฤทธิ์ผลนะครับในการฝึกอบรมในการ
สอนวิชาชีพให้ติดตัวกับเขาไปตลอดชีพนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นกับใน
ครั้งนี้นะครับงบประมาณ 325,000 บาทนั้นผมขอไปตัดลดทั้งหมดเหลือ 0 บาทครับผมขอขอบคุณครับ 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญท่านทรงศรีครับ 
คณะกรรมการแปรญัตติ   

เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน 
นางทรงศรี  คมข า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทรงศรี  คมข า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อ าเภอเมืองเขต 2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสงบประมาณ 325,000 บาทคณะกรรมการและผู้แปรท่านสจ.วัชรพงษ์  ปิโยแปรลดทั้งโครงการ
จ านวนเงินทั้งหมด 325,000 บาทท่านประธานคะและเพ่ือนสมาชิกทุกๆท่าน เราผ่านโครงการมาประมาณ 
7-8 โครงการละมีทั้งเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรมีทั้งไม่เห็นชอบกับคณะกรรมการแปรและงดออกเสียง 
ดิฉันหวังใจว่าโครงการนี้คงจะเป็นโครงการที่ท่านน่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปร ท่านคะวัตถุประสงค์
ของโครงการเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตามหลักการและเหตุผลที่ท่านกล่าวอ้าง
ยาวค่ะท่านรู้มากดีมากประมาณหนึ่งภารกราฟใหญ่ๆ 10 กว่าบรรทัดเหตุผลที่ท่านเอามาเขียนให้เราฟังให้เรา
อ่านค่อนข้างที่จะดีฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผ้าอ้อมเพ่ือคนพิการที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วย
ที่ด้อยโอกาสในสังคมนี่คือโครงการที่ท่านเขียนมาสถานที่ด าเนินงานตามโครงการในข้อบัญญัติเขียนว่าอ าเภอ
เวียงชัยกลุ่มเป้าหมาย 50 คนแนบรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายมาตามปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติคือค่าที่พัก
ค่ะท่านโครงการมีงบประมาณ 325,000 บาทค่าที่พัก 7 คืนคืนละ 750 จ านวน 50 คนใช้งบประมาณ 
225,000 บาทเจ้าหน้าที่แต่พ่ีน้องคะขออนุญาตค่ะท่านประธานหนังสือที่เจ้าหน้าที่เอามาให้คณะกรรมการ
แปรเป็นหนังสือที่แนบทีต่้องการจะเอามาแนบเพ่ือให้คณะกรรมการแปรเห็นชอบด้วยแต่หนังสือฉบับนั้นค่ะ
ท่านหนังคนละม้วนคนละเรื่องตามโครงการท่านเขียนว่าสถานที่ด าเนินงานอ าเภอเวียงชัยและหนังสือที่ท่าน
เอามาให้คณะกรรมการแปรที่เขาขอคือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีอ าเภอเวียงป่าเป้ามันทาง
เดียวกันหรือเปล่าคะแล้วที่ส าคัญค่ะท่านอย่างที่ท่านวัชรพงษ์ว่าเมื่อกี้ค่ะเขาของบประมาณ 2 วันคนแค่คนที่
เขาขอหนังสือขอฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีอ าเภอเวียงป่าเป้าเป้าฝึกอบรม 30 คนจ านวน 
2 วันพร้อมงบประมาณพร้อมวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารและอ่ืนๆตามรูปแบบของการอบรมทั้งสิ้นของ
งบประมาณท้ังสิ้น 25,980 บาทแต่ท่านตั้งงบประมาณโครงการนี้ 325,000 บาทเกินกว่าหนึ่งในสามสอง
แสนสองหมื่นห้าพันบาทเป็นค่าท่ีพักเขาไม่ได้ขอ ท่านประเคนให้เขาไปท าไม แล้วเมื่อกับคณะกรรมการแปร
ถามตรงนี้ท่านก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ระดับเล็กท าไฟล์ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายขึ้นไปไม่ทราบแต่ดิฉันเห็นท้ายโครงการทุก
โครงการเซ็นมากันหมดค่ะผู้รับผิดชอบโครงการผู้ตรวจสอบโครงการผู้รับรองความถูกต้องเซ็นต์มากันหมด
ดิฉันไม่ทราบว่าโครงการอย่างนี้ตามที่ท่านว่าว่าโครงการในร่างข้อบัญญัติท่านได้ดูอย่างเต็มที่ท่านได้ดูอย่างถี่
ถ้วนกว่าจะมาเป็นข้อบัญญัติท่านไดผ้่านร่างผ่านคณะสนับท่านไดผ้่านประชาคมท่านได้กล่าวอ้างโน่นนั่นนี่
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แล้วท่านปล่อยให้โครงการอย่างนี้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงถามว่าคณะกรรมการแปรไม่ได้ดูแลตรงนี้เงินตรงนี้จะถึงมือ
พ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่หรือตามวัตถุประสงค์จริงแท้หรือไม่โครงการนี้ถ้าเราอุดหนุนให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนจริงๆทุกอ าเภอตามที่คณะคณะสมาชิกเราได้เคยพูดไว้ว่าโครงการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ
เราควรที่จะเป็นโครงการในระดับจังหวัดท าทุกอ าเภอแต่ละบริบทของแต่ละอ าเภอความเดือดร้อนความ
ต้องการไม่เหมือนกันท่านท าทุกอ าเภอสิคะถ้าท าทุกอ าเภอแล้วแต่ละอ าเภอก็เขียนโครงการมาแล้วก็ประสาน
กับสมาชิกสภาในการที่จะอ านวยความสะดวกหรืออ านวยในสิ่งที่แต่ละพ้ืนที่เขาต้องการท าได้เพ่ือที่จะได้เป็น
ประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเต็มที่แต่นี่ท่านไม่ท าท่านกับมีการสอดไส้ท่านคิดว่าโครงการ
อย่างนี้เหมาะสมแก่การที่เราจะปล่อยผ่านหรอคะว่าถูกประสงค์ของโครงการนี้เพ่ือจะเป็นต้นแบบที่ดีของที่
อ่ืนๆและช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของผู้พิการที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องทุนทรัพย์เป็น
อย่างดีท่านประธานคะท่านสมาชิกเพ่ือนๆสมาชิกทุกๆท่านนะคะเราจะเห็นชอบกับโครงการอย่างนี้หรอคะ
โครงการที่เอาเงินหลวงไปละเลงในเรื่องท่ีไม่เป็นเรื่องเขาขอมาแค่ 25,000 บาทถ้วนกระบวนความทุกอย่าง
ทั้งวัสดุอุปกรณ์ท้ังอาหารทั้งทุกอย่างทั้งค่าวิทยากรทุกอย่างแต่เรากลับให้เขา 325,000 บาทอันนี้เมื่อกี้นี้
ดิฉันได้ยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นเฉพาะค่าท่ีพักนะคะอ่ืนๆตามระบบท่านเขียนมาถูกต้องหมดแม้ว่ามัน
จะมาถึงขนาดนี้ทุกโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเช่นที่ฉันบอกเราจะต้องมีค่ากระเป๋าเป็นสิ่งที่
สมาชิกทุกๆคนเราจะรู้สึกมาโดยตลอดครับท่านประธานว่าท าไมโครงการอบรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทุกอันว่าจะต้องมีค่ากระเป๋าทุกครั้งนะคะอันนี้ก็มีค่ากระเป๋าอีกล่ะค่ะท่านโครงการนี้มีค่าบ ารุงสถานที่ 
3,000 บาทค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้าอบรมอีก 3,000 บาทค่าอาหารกลางวัน ค่า
อ่ืนๆค่าอาหารว่างอ่ืนๆก็เป็นตามระเบียบแต่ดิฉันเห็นค่าที่พักจ านวน 7 คืนคืนละ 750 ดิฉันต้องกราบเรียน
ท่านสมาชิกท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนที่นะคะท่านช่วยไปเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีด้วยนะคะว่าสมาชิกสภา
เราไม่สามารถท่ีจะคณะกรรมการแปรต้องขอโทษค่ะคณะกรรมการคณะกรรมการแต่คงไม่สามารถท่ีจะให้
งบประมาณตรงนี้ผ่านไปได้เพราะความไม่ชอบมาพากลของคณะของโครงการนี้เป็นมีมากจนเกินไปนะคะ
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการแปรและผู้แปรคือ 
ท่านวัชรพงษ์  ปิโย จึงขอแปรลดทั้งโครงการจ านวนเงิน 325,000 บาทขอบพระคุณค่ะ  
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ครับผม ผมก็จะขอมตินะครับผม ซึ่งโครงการนี้นะครับทางมตคิณะกรรมการแปรญัตติได้แปรลดทัง้
โครงการนะครับผมก็จะขอมติท่านสมาชิก 2 ครั้งนะครับท่านใดที่เห็นชอบกับตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้มีความเห็นนะครับมีมติให้ปรับลดทั้งต้องการก็ให้ยกมือเห็นชอบนะครับส่วนสมาชิกท่านใดที่เห็นชอบตาม
ร่างเดิมของผู้บริหารข้อให้ยกมือไม่เห็นชอบนะครับเอามติของคณะกรรมการนะครับก็ได้แปรลดทั้งโครงการ
นะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับครับขอบคุณครับมี
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้นะครับเห็นชอบให้โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตัดลดทั้งโครงการ
นะครับด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 20 เสียงงดออกเสียง 6 เสียงนะครับ 
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ขอบคุณครับ  มติคณะกรรมการแปรลดทั้งโครงการ     
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ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ โปรดยกมือขึ้นครับ.......... มีสมาชิกท่านใด            
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ..................เป็นอันว่า    ที่สภาแห่งนี้เห็นชอบให้  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ตัดลดทั้งโครงการ   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  20  เสียง    งดออกเสียง  6  เสียง 
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